
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณ 

ในคณะกรรมาธิการวิสามญับันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม 

คร้ังที่ ../๒๕๕๐ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุกรรมาธิการหมายเลข ๓๕๐๒ ชัน้ ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 

----------------------------------  

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา 

 (นางโสมสุดา  ลียะวณิช ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

 ประธาน  :  ขออนุญาตเปดประชุมไปพลาง ๆ กอน รอทานอาจารยสมเกียรต ิ

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ผูทุพพลภาพและผูที่อยูในภาวะยากลาํบากใหมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีและพึง่ตนเองได โดยสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแขง็และมีสวนรวมในการสงเคราะห การจัดสวัสดิการ 

และการคุมครองสวัสดิภาพในชุมชน 

 ๒. รัฐบาลตองพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อเสริมสรางสุขภาพทีย่ั่งยนืของประชาชน สงเสริม 

ใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขที่ไดมาตรฐานอยางทัว่ถงึและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สงเสริมใหภาค 

เอกชนและชมุชนมีสวนรวมในการพัฒนาสขุภาพ และจัดบริการสาธารณสุข บุคลากรที่ใหบริการดาน 

สาธารณสุขที่ไดมาตฐานวิชาชีพและจริยธรรมยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  

 ๓. รัฐบาลตองพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาที่ไดมาตรฐานทุกระดับและทุกรูปแบบ 

ซึ่งตองจัดใหมแีผนและกฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษา รวมทัง้พฒันาคณุภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหทนัความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเนนเสริมสรางคุณภาพของผูเรียนประกอบดวยความมีวินยั 

มีจิตอันเปนสาธารณะ และยึดมั่นในอุดมการณการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมขุ 

 ๔. รัฐบาลตองสงเสริมและสนับสนนุใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชมุชน องคการ 

ทางศาสนาและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและคุณภาพเทาเทยีมกนั 

 ๕. รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยในสาขาตาง ๆ อยางกวางขวาง 

 ๖. รัฐตองสงเสริมความสามัคคีของคนในชาติใหตระหนักถงึความสาํคัญและพึงหวงแหน 

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมอันดีงามของชาติและภูมิปญญาทองถิ่น 

 หมายเหต ุ 

 ๑. หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ 

โดยเพิ่มรายละเอียดการดําเนินการตามแนวนโยบายในดานสังคม การศึกษา การสาธารณสุข และ 

วัฒนธรรมใหครอบคลุมมากยิ่งขึน้ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                           วีณา ๑/๒ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ๒. หลักการดังกลาวมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 

๒๔๙๒ เปนครั้งแรก 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือรัฐธรรมนูญป ๒๔๙๒ ที่บอกวาหลักการนี้เขา 

หลักการทัง้มาตรา ผมเขาใจวาคงไมใช เพราะวาในอดีตมันไมไดขยายถึงขนาดนัน้ กเ็ลยอยากใหทาง 

นพรัตนชวยดนูิดหนึ่งวาหลกัการดานศาสนาหรือดานอะไรเฉพาะ หรือวาหลักการเฉพาะดานอะไร 

เชน เฉพาะดานศาสนาหรือสังคมมีบัญญตัิไวในรัฐธรรมนูญป ๒๔๙๒ เปนครั้งแรก ไปดูก็แลวกัน มนัไม 

Cover ทุกดาน เขาใจวาศาสนา สังคม การศึกษา วัฒนธรรม เฉพาะดานไหนทีม่ันมีอยูเราเอาตรงนัน้วา 

เฉพาะดานนัน้ที่มีบัญญัติเปนครั้งแรกในป ๒๔๙๒ จะเปนแนวนโยบายกวาง ๆ สวนรายละเอียดจะไปอยู 

ในหมวดถัดไป เชน ดานการศึกษา ดานอะไรนี่จะลงละเอียด ตรงนี้คลาย ๆ กับเปนนโยบายของรฐัวาตองม ี

แนวนโยบายอยางนี้ ก็พยายามสรุปออกมาใหเปนรูปธรรมนิดหนึ่ง ก็คอืรัฐบาลตองพัฒนาตองอะไร 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ขออนุญาตนะครับ ถาเผื่อเทยีบกับในชวเลขจะอยูใน 

การประชุม ครั้งที่ ๒๗ ตั้งแตหนา ๖๑/๒ จนถงึหนา ๙๔/๒ อันนี้คือ (๑) และ (๒) สวน (๓) (๔)  (๕) 

จะอยูในครั้งที ่๒๘  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มีอะไรเพิ่มเติมไหม 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มีเพิ่มเติมบางครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมไมไดไปอาน 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  สวนใหญจะเปนอธิบายใหชัดเจนมากยิง่ขึ้น 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คืออันแรกนี่พูดถงึดานการพัฒนาเด็ก เยาวชน 

และการอบรมเลี้ยงดู และเกีย่วกับครอบครัว อันแรกพูดถึงดานสังคมของครอบครัวทั้งหมดไมวาจะเปนเด็ก 

ผูใหญ ทพุพลภาพ ผูสูงอาย ุผูพิการจะอยูในกรอบ ๑ มอีะไรนอกเหนอืจากนั้นไหม 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ตองการใหบญัญัติใหชัดเจนวาสิทธิในการอยูรอดและพัฒนา 

ใหครอบคลุมทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และเชือ่มโยงกับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๗๘ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อนุสัญญาสิทธิเดก็สรุปแลว ก็โยงไป มีชีวิตอยูรอด 

และพัฒนารอบดาน มีบรรยากาศที่เหมาะสม คือเปนสทิธิของเด็กและเยาวชนที่ไดรับการคุมครอง 

สืบเนื่องมาจากมาตรา ๕๑ เร่ืองสิทธิของเด็กและการปกปองคุมครองอยางไร ซึง่อันนั้นก็จะสืบเนือ่ง 

มาจากอนุสัญญาวาดวยสทิธิเด็ก ตรงนี้ก็เปนแนวนโยบายทีเ่สริมวาสทิธิของเด็กทีว่าตามมาตรา ๕๑ นั้น 

รัฐพึงตองทําอะไรใหเด็กไดสิทธิอยางเต็มภูมิตรงนัน้ มีอะไรที่อานแลวนอกเหนือจากนัน้ไหม นอกจากสิทธ ิ

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ใน (๑) หมดแลวครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                           วีณา ๑/๓ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  (๑) มันไปเนนตรงที่วาปฐมวยัทีท่างการแพทยบอกวา 

ถาเด็กแรกเกดิ ถาหากไดรับการอบรมเลีย้งดูอยางถกูตองจะทาํใหพฒันาการทางสมองจะเจริญขึ้น 

ชวง ๖ ปแรกเด็กจะพัฒนาทางสมองอยางเต็มที ่ถาหากดูแลดี ใหอาหารดี บรรยากาศทีถู่กตอง ดานจิตใจ 

เด็กก็จะพัฒนาทางที่ถูกตอง ก็เลยใชคาํวา ปฐมวยั ที่จริงแลวไมเกิน ๖ ป ถาเกินกวานั้นก็ได แตวา 

๐ ถงึ ๖ ป เด็กตองไดตัวนี้ กค็ือรัฐจะตองมแีนวนโยบายดานนี้ให อันนี้คอืสําคัญ แลวอันอื่นกจ็ะไลมา 

เปนแนว  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมติดใจคํานีม้ันเพราะดี แตวามนัดูเปน Abstract มากเลย 

(๓) จิตอันเปนสาธารณะ ไมทราบทานวัชรินทรใหความหมายอยางไร 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือไมเห็นแกตนเอง ไมเหน็แกตัว คอืตองมีจิตที่จะ 

บริการ จะให คือไมทําลายสิง่ของสาธารณประโยชน คือเปนที่เขาใจอยูวาจิตสาธารณะหมายถงึอะไร 

มีจิตที่กวาง และไมเหน็แกตวั แลวก็บริการชวยเหลือคนอื่น เชน คนตกทุกขไดยากกค็วรจะเอื้ออาทร 

ตอเขาทํานองนั้น ซึ่งผมก็คิดวาเปนคําที่มีใชในตอนนี้ มนัมีอันที่ตางไปนิดหนึ่งคือขอ ๕ ขอ ๖ ใชคําวา 

รัฐ ที่จริงเติมเปน รัฐบาล ไปเลยดีกวาใหเปนรูปธรรม 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ใน (๑) อยากจะเพิ่มเติมตรงหลงัคําวา การศึกษาปฐมวัย 

บอกวา การพฒันาทัง้ดานรางกาย จิตใจและสติปญญาตามศักยภาพในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาเกิดโยงไปมาตรา ๕๑ ก็ใสอยางนี้จะไดไหม ใสวา 

รัฐบาลตองใหความคุมครองและพัฒนาเดก็และเยาวชนใหพงึไดรับสิทธิอยางเต็มทีโ่ดยเฉพาะดาน  

สิทธนิี่เปนสทิธิตามมาตรา ๕๑ จะตรงกับคําอภิปรายหรอืเปลา เขาพูดถึงเรื่องอนุสัญญาสิทธิเดก็ 

การศึกษามีไหม ถาไมมีผมวาผานไป 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ใน (๓) ในสวนของเจตนารมณ รัฐบาลตองพัฒนาคุณภาพ 

และการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน คือเราจะใชคําวา มาตรฐานเดยีวกันทุกระดับและทุกรูปแบบ 

ทั่วประเทศอยางนี้ไดไหม คอืผมอยากใหเนนใหเหน็ถงึความสาํคัญของการเปนมาตรฐานเดียวกนั 

ทั่วประเทศ เพราะปญหาใหญอยางหนึง่กค็ือวามาตรฐานตางกันมากเหลือเกนิ แลวคนก็จะเฮไปเรยีนกนั 

ในที่ดี ๆ แลวกจ็ะใชเสนใชสายกนั 

 

 

         - ๒/๑ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                     ประภาลักษณ  ๒/๑ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ประธาน  :  ถาเติมนะครับ รัฐตองพัฒนาคณุภาพและจัดการการศึกษาใหไดมาตรฐาน 

อยางเทาเทยีมกันในทกุระดับและทุกรูปแบบทั่วประเทศ หนกัเหมือนกันนะครับ รัฐบาลตายเหมือนกนั 

นะครับ เกิดอยูบนเขามาเรยีกรองวาตองมีสระวายน้าํ ตายเลยนะ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  หลักการควรจะเปนอยางที่ทานพูดนี่แหละ ในหลักการนะคะ 

ไมวาจะเรื่องสาธารณสุข เร่ืองการศึกษา ในหลกัการก็ควรจะเปนอยางนัน้ เพียงแตวาใสเขาไปกท็าํไมได 

ทั้ง ๆ ที่รูวาทําไมได อะไรอยางนี้ โดยหลักการตองเปนอยางนัน้ ตองเทาเทียมทัว่ถงึ และทัง้ประเทศดวย

  ประธาน  :  อยางนัน้ใชวา มาตรฐานใกลเคียงกนั ไดไหม พฒันาคุณภาพมาตรฐานการจัด

การศึกษาใหไดมาตรฐาน  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ใหไดมาตรฐาน ก็พอแลวคะ 

  ประธาน  :  ทุกระดับ เติมเขามา ใหไดมาตรฐานทกุระดบัและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับ

ความเปลีย่นแปลงทางสงัคม มันจะมีในกฎหมาย ในความหมายก็ตองทั่วประเทศแมไมใสก็ตองทัว่ประเทศ

อยูแลว ไมตองใสก็ได ทัว่ประเทศ เอาส้ัน ๆ ที่ผมวาการศึกษาลมเหลวก็เพราะเราคดิวาเด็กเทากนั เราเอา 

ไมบรรทัดขีดตรงเลยวาเด็ก ป.๑ ตองเรียนเหมือนกนัหมด แตจริง ๆ ไมไช  Level มันตางกนัมาก ดวยเหตุนี้

พอเรียน ๆ ไป เด็กที่ไมถงึ Level มันกห็ลุดออกหลุดออก แลวก็กลายเปนปญหาสังคม คือปฐมวัยเราขาดไป 

ก็ไมมีอะไรใหเขาก็เลยหลุดออกไป ถาอยางนัน้ไปมาตราถัดไปเลย  

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  สวนที่ ๕ แนวนโยบายดานกฎหมายและการยุติธรรม  

เจตนารมณ  เพื่อกําหนดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมายและการ 

ยุติธรรม รัฐบาลตองดําเนินการดังนี้  

(๑) ใหมกีารบงัคับใชกฎหมายอยางถูกตองเปนธรรม มปีระสิทธิภาพและไมเลือกปฏิบัติ  

  (๒) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหพนจากการกระทาํละเมิดและให

หมายความรวมถึงการถูกกระทํารุนแรงไมวาทางใด ๆ 

  (๓) สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในกระบวนการยุตธิรรมและเขาถึงไดสะดวก 

  (๔) จัดใหมีการชวยเหลือทางกฎหมายทั้งทางแพง ทางอาญา และทางปกครอง  

  (๕) จัดใหมีองคกรอิสระในการพัฒนาและการปฏิรูปกฎหมาย รวมทัง้มีหนาที่ตรวจสอบ

กฎหมายตาง ๆ  วามีบทบัญญัติขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม โดยใหนกักฎหมายจากภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวม

อยางกวางขวาง  

(๖) จัดใหมีองคกรอิสระเพื่อปฏิรูป กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยใหประชาชน 

จากภาคสวนตาง ๆ  มีสวนรวมอยางกวางขวาง เพื่อศึกษาวิเคราะหและติดตามการปฏิบัติหนาทีข่อง 
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หนวยงานทีเ่กีย่วของ แตไมรวมถงึศาลยุตธิรรมซึ่งมีความอิสระตามบทบัญญัตแหงรัฐธรรมนูญให

หลักประกนัไว  

  หมายเหต ุ  

(๑) หลกัการคงเติมตามรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐   

แตเพิ่มใหประชาชนมีสวนรวมทั้งในชัน้บังคับใชกฎหมาย การพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยตุิธรรม

โดยตองจัดใหมีองคกรอิสระในการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมทางอาญา  

  (๒) หลักการดงักลาวนีม้ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศกัราช ๒๕๑๗ เปนครั้งแรก  

  จากรายงานการประชุมของ สสร. นะครับ ตั้งแตหนา ๙๔/๒ จนถงึ หนา ๑๑๖/๒  

ประธาน  :  มีอะไรที่เดนขึ้นมาไหม เพราะเทาที่ผมจับไดตรงนี้ก็จะมีตรงละเมิด 

ใหหมายความรวมถงึถูกกระทําความรนุแรงดวย ในทางใด ๆ ซึ่งมีคนไดอธิปราย ก็ใสใหแลวรวมตรงนี้  

แลวก็ในสวนที่กระบวนการยุติธรรม ก็คือตองมีภาคประชาชนมีสวนรวมในองคตรงนี้ แลวก็ใสไวแลว  

และไมรวมถึงศาลยุติธรรม เพราะพวกศาลก็กลัวเหมือนกนัวามีองคกรนี้ไปตรวจสอบการพิจารณาคดี  

คงไมใช ก็เลยเขียนใหมันชัดวา แตไมรวมถึงศาลยุตธรรมซึ่งมีความอสิระ ตามบทบญัญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ 

ใหหลักประกนัไว มีอันหนึง่ก็คือ ขอ ๕ จัดใหมีองคกรอิสระพัฒนากฎหมาย ปฏิรูปกฎหมาย อันนีก้ม็ี

เจตนารมณทีจ่ะดูกฎหมายทั้งหมดที่ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม รูสึกจะไปมีบทเฉพาะกาลอยู คือสวนนี ้

จะมีบทเฉพาะกาลทีว่าใหไปออกกฎหมายที่เกีย่วของ และจะเขียนไวละเอียดพอสมควรวากฎหมายที ่

ออกนั้นตองมอีะไรบาง เมื่อเชาผมอานดู รูสึกก็สอดคลองกนัอยู   

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  เรียนถามเปนความรูนิดหนึ่ง องคกรอิสระในทีน่ี้จะหมายถึง

อยางไรคะทาน เคยมีบางไหมคะในรูปองคกรอิสระ 

  ประธาน  :  คืออันนี้ผมเขาใจวา ในรัฐธรรมนูญฉบับนีพ้ดูถึงองคกรที่ไมใชองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ กพ็ูดถึงเยอะเลย เชน องคกรสื่อที่จะตั้งขึน้ก็เปนองคกรอิสระ และสภาพัฒนาภาคการเมือง 

ภาคประชาชน และสภาภาคพลเมือง และสภาเกษตรกร และกองทุนอะไรนี่ แลวจะมี ๒ หนวยงานนี้เทาที่

ผมเจอในดานกฎหมายก็คือ องคกรพฒันากฎหมายกับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม มี ๒ องคกรทีเ่ปนอิสระ 

และมีการอภิปรายวา องคกรนี้จะตองไมใชเปนขาราชการ คือจะตองเปนอิสระ และใหภาคเอกชนมาเปน

กรรมการดวยในองคกรนี ้ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ก็เรียนวาที่จริงมาตรานี ้

  ประธาน  :  ขอโทษครับ เปนกรรมการองคกรอิสระ ดูองคกรที่ ๕ กับ ๖ รูสึกอนัที ่๖ จะ

เขียนชัด อันที ่๕ มีพูดไหม คณุนพรัตนตอนอภิปรายมีไหม แตอันที่ ๖ ผมจําไดวามี ตองใหประชาชนเขา 
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มาเปนกรรมการดวย แตขอ ๕ มีไหม มีก็ตองเติมหนอยถาอยางนัน้ โดยใหนกักฎหมายจากภาคสวนตาง ๆ  

มีสวนรวมอยางกวางขวาง กร็วมแลวละ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เรียนทานประธานนะคะวา มาตรานี้ตอนนั้นที่เราคุยกัน เราก็

คุยกับทางทีมเลขา สสร. ดวยวาเราราง คอืมาจากบทเรยีนรัฐธรรมนญูป ๒๕๔๐ ทีบ่อกวาใหสิทธเิยอะแยะ

เลย แตทัง้นี้ตามกฎหมายบญัญัติ แลวก็จนกระทั่งถูกฉีกไปแลว กฎหมายกย็ังบัญญตัิไมครบ แลวเราก็เลย

คุยกันนะคะวา เสนอไปกับทางทมีเลขาดวยวานาจะตัง้องคกรคณะคนขึ้นมา ๑ ชุด สําหรับที่จะไลออก

กฎหมาย ปฏิรูปกฎหมาย โดยที่ไมใชแตเฉพาะนักกฎหมายหรือกฤษฎกีาอยางเดยีว แตหมายถึงวาเชิญ

องคกรตาง ๆ เชน ถาจะทาํกฎหมายเกีย่วกับดานการเกษตร ก็นาจะเชิญคนที่มีสวนไดเสียอยางนั้นเขามา

ดวย เพราะฉะนั้นองคกรเหลานี้เราก็คุยกนัวา ถาอยางนัน้นาจะเปนองคกรอิสระที่ตั้งขึ้นมา แลวก็ไลวา 

มีกฎหมายอะไร และทํากนัไป เหมือนกับชดุทานมีชัย แตเราก็ไมไดบังอาจวาจะใหถึงขนาดนัน้ เพียงแตวา

ในรัฐธรรมนูญนี่มานัง่ไลเลยวามาตราไหนบาง หรือวากฎหมายรัฐธรรมนูญวาอยางนี้แลวมีอะไรทีย่ังขัด 

กับกฎหมายอยู อะไรอยางนีค้ะ เพราะฉะนัน้คงไมใชใหนกักฎหมายอยางเดียว ไมใชนักอะไรอยางเดียว  

แตใหเปนองคกรอิสระ แลวก็ระดมคนจากหลาย ๆ ภาคสวนเขามา เพื่อที่จะให  ๑. ชวยรางกฎหมาย

เหลานั้น  ๒. ตรวจสอบวาแนวนโยบายดานกฎหมาย ดานการยุติธรรมนี่ประชาชนรูเร่ืองไหม เขาใจไหม 

เพราะฉะนัน้ในขอแรกถึงบอกวาตองมีการรณรงคใหความรูทางกฎหมายกับประชาชน โดยหลาย ๆ กลุม 

หลาย ๆ องคกร โดยกลุมตาง ๆ นะคะ ทนีี้ก็ตองมาคุมครองสิทธิ ตองอํานวยความยุติธรรมใหประชาชน

อยางเทาเทยีม เพราะวาเดมิทีมีรัฐธรรมนญูที่บอกวา ถาประชาชนไมมีทนาย รัฐตองจัดให เพราะฉะนัน้

แนวนโยบายแหงรัฐก็ตองสรางสิง่เหลานี้ข้ึนมา แลวก็ตัง้องคกรขึ้นมาเพื่อที่จะมาปฏรูิปปรับปรุงกฎหมาย

ทั้งหลาย โดยเฉพาะใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ แลวเรากบ็อกวากระบวนการยุติธรรมตองตรวจสอบได ------ 

 

 

 

                      - ๓/๑ 
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รวมทัง้อยางศาลอยางนีน้ะคะ พวกเราองคกรเพื่อผูหญงิเราเคยทวงหลายเรื่อง ทวงศาลนีน่ะคะ เพียงแตวา

เราไมละเมิดอาํนาจศาล อยางกรณีดอกเตอรพิพัฒนเอาไมกอลฟตีเมียตายนีน่ะคะ เราผลักดันเรื่องนี้มาก

จนกระทั่งตอนนีย้ังอยูในฎกีา เราก็ไมคิดหรอกวาศาลฎกีาตัดสินออกมาแลวจะตางจากศาลชัน้ตนหรือศาล

อุทธรณ แตวาเราตองการใหถึงที่สุด แลวเราจะมาคลี่คดีนี้ออกมาเพื่อที่จะมาศึกษา อยางนี้เปนตนนะคะ 

เพราะฉะนัน้เราก็เลยบอกวาเวลาวิจารณศาลเราบอกวาเราไมไดวิจารณวาศาลตัดสนิวาจําคุก ๔ ป ลดครึ่ง

เหลือ ๒ ป แลวใหรอลงอาญา แตเราวิจารณศาลก็คือเหตุผลในการรอลงอาญามันฟงไมข้ึนอยางนีน้ะคะ 

เพราะฉะนัน้มนัก็มกีารพูดกนั แลวตอนแรกพอศาลชัน้ตนตัดสินออกมาแลวเรากเ็ดินสายพูดกันนี่นะคะ แลว

อัยการก็จะไมอุทธรณ เราก็ไปผลักดันขอใหอุทธรณ พอศาลอุทธรณตดัสินออกมาเหตุผลในการรอลงอาญา

ยืนตามศาลชัน้ตนแยกวาศาลชั้นตนอีก เลือกปฏิบัติชัดเจนมากเลย แลวเราก็ไปขอใหตอนแรกอัยการก็จะ

ไมฎีกา เราก็ขอใหฎีกาใหม เราไมหวงัวามนัจะเปลีย่น ตอนนีก้็ฎีกาแลวคะ อัยการพอตอนหลังมาเขาก็  

โอ.เค. อยางนีน้ะคะ เราก็เลยคิดวามนัควรจะมีกระบวนการที่ตรวจสอบได แตไมใชไปคานมติ ผลพิพากษา

ของศาลอะไรอยางนีน้ะคะ แตวาเราก็คิดวามนันาจะมอีงคกรหรือมีกลุมที่ใหตรวจสอบได อันนี้คือเจตนาใน

เบื้องตนที่เราคุยกัน ขอบคุณคะ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : มันจะมีในกฎหมาย บทเฉพาะกาล ในมาตรา ๓๐๓ (๑) 

ก็จะบอกไววา กฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรเพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา ๘๑ (๔) คือจะบอก 

ไววาตองออกกฎหมาย จะเขียนรับกันไวอยู ทนีีท้านจะใหเพิม่อะไรอีกครับ จะไดเพิม่ลงไป มาตรา ๖๖ นี้ใส

แลว โดยใหประชาชนจากภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมอยางกวางขวาง กค็ือเปนกรรมการ มนัไมรูวาจะเปน

อยางไร ในรูปแบบจะเปนคณะกรรมการหรือเปลา อันนี้ผมก็ไมรูวารูปแบบเขาจะตัง้อยางไร  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท :  ที่จริงนะคะ ขอประทานโทษอีกทหีนึง่วา โดยเจตนารมณอยาง

ใน (๕) ของตวัมาตรานี่นะคะ มนัก็ไมเชงิ คือมันเปนองคกรอิสระก็แตเฉพาะที่ข้ึนมาปรับปรุงตาม (๓) นะคะ 

แลวก็พอถงึ (๔) ก็ไมเชิงวาเปนองคกรอิสระ (๓) (๔) นี้ใกลเคียงกัน แตพอถึง (๕) มนัเปนลกัษณะที่มันแยก

ออกมาจากในหมวด คือเปนขอเจตนาที่อยากจะใหรัฐสนบัสนุนองคกรภาคเอกชนที่เราก็จะมกีลุมองคกร

ตาง ๆ ที่ใหความชวยเหลือกบัประชาชนในทางกฎหมาย ซึ่งมนัตองใชคาใชจายสงูนะคะ สมาคมหลายแหง

ที่รับวาดาํเนนิคดี โดยเฉพาะอยางยิง่คดีทีถู่กละเมิด ทีถ่กูเจาหนาที่รัฐละเมิด หรือโดยเฉพาะคดีทางดาน

ส่ิงแวดลอมอยางนี้มนัก็จะมีองคกรทีท่ําคดีชวยเหลือทางกฎหมายพวกนี้อยูเยอะ เพียงแตวามนัไมไดรับการ

ชวยเหลือ เพราะฉะนั้นบางทีมันก็ถกูละเลยไป และโดยเฉพาะอยางยิ่งคดีความรุนแรงในครอบครัวซึ่งมนัจะ

ถูกละเลย ตรงนี้ที่เราขอเพิ่มเขามาก็คือโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบจากความรนุแรงในครอบครัว อันนีก้็คือ

อยากใหรัฐสนบัสนุนคาใชจายเปนดานหลัก การดําเนนิงานขององคกรที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย ซึ่ง 
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ไมใชสภาทนายความ เพราะสภาทนายความเขามีอยูแลว เขาไดรับการชวยเหลืออยูแลวนะคะ ทานเขียนให

หนอยสิคะองคกรภาคเอกชน 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : จะใหใสตรงไหน (๖) ใชไหม 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท :  (๖) ก็ไมใชนะคะ (๖) มนัจะเปนเรื่องของการตรวจสอบ

กระบวนยุติธรรม อาจจะเปนขอสุดทายกไ็ดคะ คืออยากจะใหรัฐสนับสนุนการทาํงานขององคกรภาคเอกชน 

โดยเฉพาะองคกรที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ใหคาํแนะนํา ใหคาํปรึกษา หรือวาวาคดีให 

และยิ่งโดยเฉพาะเขาไปอีกก็คือ คนที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล : เปน (๔) หลังจากเจตนารมณ หนา ๓ อยูทายสุด จดัใหมี

การชวยเหลือทางกฎหมายทางแพง อาญา และทางปกครอง  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท :  แตก็ไมใชอีกคะทาน ถาอยางนี้มนัแปลวาใหรัฐหรือใหใคร

ชวยเหลือใชไหมคะ แตวาเจตนาของเราก็คือรัฐก็มีหนาที่กท็าํไป แตวาสําหรับองคกรภาคเอกชนที่ชวยเหลือ

ทางกฎหมาย อยากใหรัฐสนบัสนุน อาจจะมีเร่ืองงบประมาณ อาจจะเปนการใหคําแนะนําอะไรอยางนี้คะ 

พูดถึงการสนบัสนุนนีน่ะคะ แตก็โดยเฉพาะอยางยิง่ดานงบประมาณนี่แหละ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล :  เรียงใหมนะครับ เติมตรงขอ ๔ วา จัดใหมีการชวยเหลือ

หรือสนับสนุนใหองคกรภาคเอกชนมีสวนรวมในการชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน ไมวาทั้งทางแพง 

ทางอาญา และทางปกครอง  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท :  โดยเฉพาะใหหนอยไดไหมคะ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล :  โดยเฉพาะอะไร 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท :  ผูที่กระทบจากความรนุแรงในครอบครัว  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล :  ครับ วรรคไปก็ได โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบจาก

ความรุนแรงในครอบครัว กผ็านไป ไมทราบทานอืน่เหน็ประการใด  

  ประธาน  :  ถามทานวัชรันทรครับ ขออนญุาตครับ ในอ (๕) ใหมีองคกรอิสระในการพัฒนา

และปฏิรูปกฎหมาย ม ีสสร. ทานหนึง่เปนหวงวากฎหมายจะเกีย่วกับพนัธกรณหีรือวาดานสทิธมินษุยชน

ดวยหรือไมครับ เขาก็เลยเสนอขึ้นมาวาอยากใหพูดถงึประเด็นนี้ใหชดัเจน ทานอาจารยก็เลยรับปากวาจะ

บันทกึในเจตนารมณวากฎหมายเขาจะครอบคลุมถึงทัง้กฎหมายภายใน กฎหมายระหวางประเทศ 

กฎหมายทีจ่ําเปน  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล :  กเ็ติมไปเลยถาอยางนัน้ พัฒนาปฏิรูปกฎหมายทัง้

กฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศ หรืออนสัุญญา เขาใชสนธิสัญญาใชไหม เอากฎหมาย 

ระหวางประเทศดีกวา กวางกวา 
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  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท : ใช ระหวางประเทศกพ็อคะทาน  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ : สวนที ่๖ แนวนโยบายดานการตางประเทศ  มาตรา ๘๒  

 เจตนารมณ  

เพื่อความเสมอภาคและความชัดเจนในการติดตอสัมพันธกับตางประเทศในการรวมมือ 

กับนานาประเทศ พงึถือหลักความเสมอภาค ทั้งตองปฏิบัติตามพนัธกรณีที่ประเทศไทยไดทาํสนธสัิญญา

กับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ เชน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชน  

คริสตศักราช ๑๙๔๘ อนุสัญญาสิทธิเดก็ คริสตศักราช ๑๙๘๙ เปนตน  

  รัฐตองสงเสรมิการคา การลงทนุ และการทองเที่ยวกับนานาประเทศ และใหความคุมครอง

และดูแลผลประโยชนของคนไทยในตางประเทศดวย  

  หมายเหต ุ 

  ๑. หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ โดยแกไข

ถอยคําใหครอบคลุมถึงสนธสัิญญาดานสทิธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเปนภาคีดวย  

  ๒. หลักการดังกลาวนีม้ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 

๒๔๙๒  เปนครั้งแรก  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท : ทานประธานคะ ถาสมมุติวาในตัวแมบทบอกวาเราจะตอง 

สงเสริมสัมพนัธไมตรีและความรวมมือกับนานาประเทศ ถาบอกพงึถือหลักในการปฏิบัติตอกันอยางเสมอ

ภาค พอประโยคบอก ตลอดจนตองปฏิบตัิตามสนธิสัญญาดานสทิธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี พอ

มาถงึเจตนารมณ เราเพิ่มเขาไปหนอยไดไหมคะวา ตองปฏิบัติตามสนธิสัญญานี้แปลวาเราตองพยายามที่

จะอนุวัตกฎหมายเราใหมนั คือแบบเราตองไปทบทวนเหมือนกนั ไมอยางนั้นที่เราสงวนเอาไวบางที ๒๐ ป

มันไมมีการทบทวน ถาสมมุติวาเราบอกวาการที่ตรงแมบทตัวบทบอก ตลอดจนตองปฏิบัติตามสนธิสัญญา

ดานสทิธิมนุษยชนที่เราเปนภาคี ถาในเจตนารมณเราบอกวาเราถือหลักความเสมอภาค ตองปฏิบัติตาม

พันธกรณี แลวก็โดย หรือวา ไมโดย ก็ไดคะ หรือบอกวาเราอาจจะตองทบทวนพัฒนากฎหมายเราใหมัน

เปนไปตาม คือปรับพัฒนาไปเรื่อยอะไรอยางนี้คะ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ทําสนธิสัญญากบันานาประเทศและองคการระหวางประเทศ  

โดยจะเอาตวัอยางขึน้กอนหรือเอาไวหลัง หรือวาจะเอากอนเลย เพราะวาผมยกตวัอยาง ๒ อันทีม่ีเยอะแยะ

เลย  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท :  อยางปฏิญญาอยางนีน้ะคะก็คือ ๑. ถาสมมุติวา ไมทราบ 

นะคะวาเราจําเปนจะตองบอกไหมวาภายในเราเอง 

  ประธาน  : กฎหมายภายในตองอนุวัตตาม 
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  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท :  ใช ตองอนุวัตตาม หรือวาในหลกัการบรหิารหรือพิจารณาอะไร

ก็ตามตองยึดหลักพวกนี้  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก็ตองตอ ประเทศไทยทาํสนธสัิญญากับนานาประเทศและองคการ

ระหวางประเทศ ถาอยางนี้กค็ือ ในการรวมมือกับนานาประเทศพงึถือหลักความเสมอภาค ทัง้ตองปฏิบัติ

ตามพนัธกรณทีี่ประเทศไทยไดทําสนธิสัญญากับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศ รัฐจะตองตรา

กฎหมายหรือปฏิบัติคือบริหารราชการแผนดิน รัฐตองตรากฎหมายหรือบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองและ

อนุวัตตามสนธิสัญญาดังกลาวดวย ตอตรงที่วาระหวางประเทศกอนคําวา เชน โดยรัฐตองตรากฎหมายหรือ

บังคับใชกฎหมายหรือตีความกฎหมายใหสอดคลองหรืออนุวัตตามสนธิสัญญาดงักลาว ตลอดจน  

ถอนขอสงวน 

 

           - ๔/๑ 
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  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ถาเราบอกวากฎหมายระหวางประเทศ 

ที่มีผลผูกพันทีเ่ราจะตองไปแกกฎหมายนี่ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินุษยชนมันไมผูกพนันะคะ แตวา

อนุสัญญาสิทธิเด็กหรือกติการะหวางประเทศอะไรพวกนัน้จะม ีแตถาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 

อันนี้เปนปฏิญญาประกาศไปเฉย ๆ ไมมีผลที่เราจะตองไปอนุวัตรหรือวาตองไปพัฒนากฎหมาย ทานเอา

อยางอืน่คะ  

  ประธาน  :  เพราะวาเราไมไดใชนี่ครับ เชน แลวเราตัดตรงนั้นออกไป ตองเอาไป ตอง

ยกตัวอยางไหม 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมตองก็ได แลวเราก็ยกมาเรื่อย ๆ อยูแลว หมายเหต ุ

อยากจะรูวามอีะไรบาง โทรไปถามคุณวัชรินทร 

  ประธาน :  ผมก็รูแค ๓ – ๔ ฉบับ มันมี ๓ อํานาจอยางไร คือตรากฎหมาย บังคับใช

กฎหมาย และตีความกฎหมาย ก็คือศาล ศาลรัฐธรรมนญู ศาลปกครอง ตีความกฎหมายใหสอดคลอง 

และอนุวัตรตามสนธิสัญญาดังกลาวดวย เพื่อความเสมอภาคและความชัดเจนในการติดตอสัมพันธ  

นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  มันไมมีการสงเสริมสัมพนัธไมตรีและการรวมมือกนักับนานา 

ประเทศ ตรงนีเ้ราขาดหายไป เราเพียงบอกวาเรื่องเสมอภาค ความชัดเจน แตเราไมไดบอกวา รัฐตอง

สงเสริมสัมพนัธไมตรี เพื่อเปนหลกัเกณฑใหรัฐบาลตองสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกบันานา

ประเทศดวยความเสมอภาค อยางนี้ไดไหมครับ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  สุดยอดคะ ขอโทษคะ สัมพันธไมตรีจะไมมี ความ  

  ประธาน  :  มีใครอภิปรายอะไรไหมตรงนี้ รูสึกจะเยอะนะครับเทาที่ผมจําได อนุสัญญานี ่

มีคนอภิปรายเยอะเลย 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  สวนนี้ก็จะโยงไปกับมาตรา ๑๘๖ เกา ที่การทํา FTA แตก็จะ

เอาไว เขาก็เลยจะเก็บไวใสในเจตนารมณเดียวกับมาตรา ๑๘๖ เกา ทีต่องคํานงึถงึผลกระทบของประชาชน

เปนหลกั  

  สวนที่ ๗  แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ  

  เจตนารมณ  กําหนดใหแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพฒันาประเทศ รัฐตอง

สงเสรมิและประชาชนและทกุภาคสวนในสังคมนาํแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตและ

พัฒนาองคความรูอยางกวางขวาง   

  หมายเหต ุ หลักการดําเนนิการดานเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มีบญัญัติไว

ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนครั้งแรก  

  ประธาน  :  อภิปรายเพิ่มเตมิตรงนีห้รือเปลา มีไหมครับ 
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  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มีการบอกวา ใหคํานงึทั้งครอบครัว ชุมชนและระดับชาติ แลวก็

มีการอภิปรายเรื่องความพอเพียงวาเปนอยางไรบาง  

  ประธาน  :  ผมหมายถงึวาเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนนิชวีิตและพัฒนาองค

ความรูอยางกวางขวาง คือตอนนี้มีคนอธิบายเรื่องนี้ ผมวายังไมตกผลกึหรืออยางไรก็ไมรู เพราะวาพดูกันไป

คนละทีสองท ีก็คือสมถะนั่นแหละจริง ๆ แลว ใชไหมครบั 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทําไมทานไมบอกดวยคะวาอยางถูกตอง อะไรอยางนี ้อยาง

ถูกตองเหมาะสมในทกุ ๆ ดาน คือที่จริงมนัเปนปรัชญา เพราะฉะนัน้กจ็ะทัง้การดําเนินชวีิตทกุ ๆ ดาน แลว

บอกวาใหถกูตองเหมาะสม 

  ประธาน  :  ก็ไมรูจะเขียนอยางไรตรงนี ้มีใครรับอาสาไปคนอีกไหมครบั  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ดิฉันวาเราคงไมไดลงรายละเอียด ที่จริงรายละเอียดดฉัิน

เขียนตําราใหกรมการพฒันาชุมชนเรื่องนีอ้ยู เพยีงแตวาถาในนีเ้ราพยายามเนนวาสงเสริมใหประชาชน 

ทุกภาคสวน ดิฉันไมอยากใหใชคําวา สมถะ เพยีงแตวาในสังคมนําแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช 

ในชีวิต คือดิฉันอยากจะใหนําความรูมาใช ปรัชญาในนีต้องใชอยางถกูตอง ไมอยางนัน้ก็เพี้ยน ถกูตอง

เหมาะสมและพัฒนาความรูอยางกวางขวาง ดิฉันวากย็งัได เพยีงแตวาเราคงไมไดลงรายละเอียด 

พอประมาณ อะไรอยางนี้  

  ประธาน  :  ถาเราใชอยางนีว้า เปนแนวทางในการดําเนนิชีวิต และพฒันาองคความรู 

อยางกวางขวาง คือมาใชเปนแนวทางในการดําเนนิชวีิต ก็ทุกคน ทุกสวน ดําเนนิชีวิตทุกภาคสวน อยางนี ้

ไดไหมครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ได แตดิฉันก็ยังอยากจะใหเหมือนกับวาดําเนินชวีิตอยาง

ถูกตอง เพราะวามีคนจะมาพูดบอกวา เศรษฐกิจพอเพยีงไมไดแปลวาจะตองยอนกลับไป แลวคุณไมไดใช 

ไมมีรถใช ตองตามความเหมาะสม พอเหมาะ ถาคุณมีเงนิเยอะคุณก็ขับรถเบนซได ถาคุณมีเงินรอยลาน  

แตตองพูดดวยคะวา รอยลานบาทมาจากไหน โกงเขามาหรือเปลา สุจริตไหม ถาพูดครึ่งเดียวกพ็ูดเขา 

ขางตัวเองไดหมด ก็เลยไมทราบ ถาใชคําวา ถกูตอง หรืออะไรอยางนี้ ถาไมเบียดเบียนก็จะสัน้เกินไป 

  ประธาน  :  อยางถูกตองเหมาะสมไดไหมละ ถาเติมเขาไป พอเพยีงมาใชเปนแนวทาง 

ในการดําเนนิชีวิตอยางถูกตองเหมาะสม การดําเนินชวีติคือบางคนดาํเนนิอยูแลวเทาที่ผมรู เขาก็ทําอยูแลว 

เพียงแตวาเขาไมรูวาอันนั้นเปนลักษณะเศรษฐกิจพอเพยีง คือพอมี พออยู พอกิน ไมโลภ ไมอะไรเกินไป 

พอประมาณครับ 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      ประภาลักษณ ๔/๓ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ก็ยงัคิดวาถาเปนรูปธรรมและเปนนโยบาย แมกระทัง่สื่อเอง

ตองรณรงคคานิยมตาง ๆ เหลานี ้ทกุกระทรวงที่จะตองใหสอดคลองกนั เร่ืองนโยบายเกษตรจะตองให

สอดคลองและตองเสนอแนวคิดเศรษฐกิจที่พอเพียง ที่ไมเบียดเบียน ถาคุณมีมากไปตองมีมาตรการอะไร 

ที่จะจัดการ หามเขาก็ไมได ระบบเสรีนิยมนี่ ระบบเสรหีามไมได แตก็ตองใชมาตรการอยางทีท่านวา คือ 

ตองสอดคลองไปหมด ทุกวนันี้รัฐบาลไมมีทิศทาง พูดเฉย ๆ ไมมทีิศทาง ใครอยากทําอะไรกท็ํา ใครมาทํา

นโยบายรัฐบาลทุกวนันี้มนัไมมีทิศทางรวมกัน ใครในชวีิตนี้เคยตัง้ใจเอาไววามีอํานาจเมื่อไรแลวจะทํา  

ตางคนมาถงึตางกท็าํ อยากจะเอามหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็มาพดูนอกระบบ เพิ่งจะกลับมาพูดเรื่อง 

อ่ืนตอนนี้อะไรอยางนี้ ถาอยางที่ทานวา ถาเปนทิศทางรวมกนัทกุหนวยงาน ถาบอกวารูปธรรมสงเสริม 

ก็คือตองรณรงคใหทกุหนวยงานเขาใจและมีมาตรการรวมกัน  

  ประธาน  :  เติมตรงนี้ไดไหม เติมวา พัฒนาองคความรู องคความรูอะไร เติมหนอยไดไหม 

พัฒนาองคความรู ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางกวางขวาง ก็คือรัฐตอง Educate คือใหความรูประชาชน 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๘๓   

  เจตนารมณ  เพื่อกําหนดแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  อานทีละวงเลบ็ก็ได อานวงเล็บแลวมาแกไขทีละวงเล็บไดไหม 

มันเยอะเหลือเกิน 

  นายนพรัตน  วิจิรพนัธุ  :  (๑) รัฐตองสนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีและเปนธรรมใหมี

การพัฒนาอยางยัง่ยนื รัฐตองไมแทรกแซงและควบคุมกลไกตลาด หรือประกอบกิจการที่มีลักษณะแขงขัน

กับเอกชน เวนแตเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคง หรือผลประโยชนสวนรวม หรือกิจการทีม่ีลักษณะ

เปนสาธารณปูโภค 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  อภิปรายอะไรเปนพเิศษ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เขาเพิ่ม ความเปนธรรม ไปครับ แลวเขาก็อภิปรายวา  

เปนธรรม เพื่อปองกนัการแสวงหากําไรโดยแขงขันกันโดยไมมีขอบเขต นําไปสูความขดัแยงในการแสวงหา

ซึ่งทรพัยากร อยากใหเนนทีว่า ปองกนัการแสวงหาทรพัยากรอยางไมมีขอบเขต ครับ  

  ประธาน  :  (๑) ใชไหม ถอยคําวาอยางไรนะครับ แสวงหาทรัพยากรอยางไมเปนธรรม  

ใชไหม พฒันายั่งยนื ไมแทรกแซง ควบคุมกลไกตลาด หรือประกอบกิจการที่มีลักษณะแขงขันกับเอกชน 

เวนแตเพื่อประโยชนในการรักษาความมัน่คง หรือผลประโยชนสวนรวม หรือกิจการที่มีลักษณะเปน

สาธารณูปโภค ทั้งนี้ วาอยางไรนะครับเมือ่สักครูนี้ 

 

                     - ๕/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๕/๑ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เพื่อปองกนัความขัดแยง 

 ประธาน  :  อยางไมเปนธรรม จะสอดรับกนัไหม คือ Concept มันอยูในนี ้มนัมีตั้ง 

หลายอยางกค็ือ เสรี แลวกก็ลไกตลาด ก ็โอ.เค. แลวก็สนับสนนุ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  สวน Heading เพื่อกําหนดแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิ 

ของประเทศ ใครกําหนดใครอะไรอยางไร ลองสักนิดหนึง่ไดไหมครับ ใสลงไปสักนิดหนึง่ นาจะมีคาํวา รัฐ 

หรืออะไร  

 ประธาน  :  กําหนดแนวนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีง อยูขอไหนครับ เพื่อกําหนดแนวทาง 

ใหรัฐใชในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กําหนดแนวทางใหรัฐ เพื่อ เอาออกนะครบั กําหนดแนวทาง 

ใหรัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไดไหม เมื่อกี้ (๑) เราเติมมนัสอดรับกันไหม ทัง้นี ้เพื่อปองกนั 

ความขัดแยงในการแสวงหาทรัพยากรอยางไมเปนธรรม จะเกี่ยวกนัหรอืเปลา  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ความนี้หมายความวา ถาแสวงหาทรัพยากรแลวไมขัดแยง 

ก็ยอมไหมครบั  ถาแสวงหาทรัพยากรอยางไมเปนธรรมแลวไมขัดแยงก็ไมเปนไร อันนี้เพื่อปองกนัไมให 

มันขัดแยงเทานั้นเอง อันนี้ไมใชแลว ความหมายกลายเปนอยางนั้นไป 

 ประธาน  :  จะอยู (๑) ไหม เพราะ (๑) มันพูดถึงเศรษฐกจิ ไมไดพูดถึงทรัพยากรเลย 

จะเกี่ยวหรือ ตองไมประกอบกิจการในลักษณะแขงกับเอกชน เวนแตมคีวามจาํเปน ก็คือรัฐจะตองไมทํา 

ธุรกิจแขงกับเอกชน ก็ตองเปดโอกาสใหการคาเสรี แลวก็อาศัยกลไกตลาดกํากับ กค็ือยงัเปนการคาเสรี 

แตวาก็ตองเปนธรรม แลวก็รัฐตองไปไมแทรกแซงเกนิไป หรือไมทําแขงกับเอกชน ทรัพยากรนาจะอยูอันอื่น 

ดู ๆ ไปกอน 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  (๑) สําคัญตรงเสรีและเปนธรรม แลวก็สนับสนนุใหพฒันา 

เศรษฐกิจอยางยั่งยืน  

 ประธาน  :  อันเมื่อกี้อยาเพิง่เติมใน (๑) เพราะวา (๑) มันไมคอยจะตรงกับการแกงแยง 

ทรัพยากรธรรมชาติ  (๑) โอ.เค.นะ อยาเพิง่เติมใชทรพัยากร เพราะไมตรงกันเทาไร อาจจะเปนอันอื่นก็ได 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๒) รัฐตองสนบัสนุนใหภาคเอกชนนําหลักคุณธรรม  

จริยธรรม และธรรมาภิบาลมาใชในการประกอบธุรกิจ  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ประทานโทษ ทานตีความวารัฐสนับสนนุใหเอกชน 

นําหลักนี้มาใช แตไมไดบอกวารัฐก็ตองใชเหมือนกนัใชไหมคะ ถาใน (๒) ในตัวบทหมายถงึวาเปนการ 

สนับสนนุใหเอกชนใชหรือคะ ไมพูดถงึรัฐใชไหมคะ ถามเฉย ๆ แนวนโยบายของรัฐ รัฐตองใชดวย 

หรือเปลาคะ รัฐเองเวลาไปจดัการใหเอกชนใชหลกัพวกนี้ รัฐก็ตองใชหลักพวกนี้ดวยเหมือนกนัในการ 

ที่จะจัดการ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๕/๒ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  เราพูดไปแลว อยูในการบริหารราชการที่ด ีในมาตรานี้มนัคลาย ๆ กับไป 

ควบคุมเอกชนวาจะตองมคีุณธรรม จะตองใชหลักธรรมาภิบาลมาใชในการประกอบธุรกิจ ยกตัวอยาง 

งาย ๆ เชน การทําบัญชี การลงบัญชีไมถูกตอง ซึ่งก็ทาํใหไมโปรงใส แลวก็มีการเลี่ยงภาษี อันนี้กฎหมาย 

ก็มีพระราชบญัญัติการบัญชี ก็ตองบงัคับใหมันมีประสิทธิภาพทาํนองนัน้  

 (ศาสตราจารยสมเกียรติ  วรปญญาอนันต ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  หมายเหตุ ไมมีประธานวากันไปเรื่อย แลวไปเร็วมาก 

 ประธาน  :  สมประโยชนครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มันก็สวนเดียวเทานัน้เอง มนัคุมครองผูบริโภค 

คือผมสอนกฎหมายบัญชีที่ระดับปริญญาโทก็จะสอนเรื่องนี ้สอนจริยธรรมของภาคธุรกิจ  คืออาจจะ 

เติมก็ได เชน ตองดําเนนิธุรกิจโดยโปรงใสและตรวจสอบได ถาไมยอมคือหมายความวานโยบายหรืออะไร 

ก็ตองเปดเผยตอสาธารณะ และสามารถทีจ่ะไปดูขอมูลได โดยกรณีทีบ่ริษัทที่เขาตลาดหลักทรัพย 

ตองเปดเผยอยูแลว คือทกุคนตองเขาไปดขูอมูลไดอยูแลว อันนี้กพ็อได ตอ (๓) ครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๓) รัฐตองควบคุมใหมีวนิัยทางการเงนิและการคลัง 

อยางจรงิจัง เพื่อใหเกิดเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากรอยาง 

เปนธรรม  

 นายรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  คือบางทีบางอยางตัวบทมันก็เขียนชัด เราตองเขียนรวม ๆ  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  (๓) การจะพูดถึง รัฐตองควบคุมใหมีวนิัยการเงนิ 

และการคลังอยางจริงจัง เพือ่ใหเกิดเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ปรับปรุงการจัดเก็บภาษ ี

อยางเปนธรรม คืออาน (๓) เจตนารมณมนัก็อยูแคนัน้ งบประมาณอันนี้มีอภิปรายวาอะไรบางเรื่องตรงนี ้

ทานพิสิฐ ล้ีอาธรรม ไมอภิปรายหรือ 

 ประธาน  :  คือทานไดพูดตอนที่สปริงฟลดไวเยอะพอสมควร และกอนหนานัน้ทานก็พูด

เสนอใหมีบทนี้เขามา ในหมวดการคลัง ซึ่งเปนหมวดตางหากแยกโดยเฉพาะ อันนีเ้ปนแนวนโยบายพืน้ฐาน 

แหงรัฐอยู เพราะฉะนั้นอยางไรก็ตามเดี๋ยวตองไปเจอกันในหมวดนัน้อยูแลวที่เพิ่มเขามาใหมในรัฐธรรมนูญ 

แลวในสวนนีเ้ขาใจวาไมมีอภิปรายอะไรกันมากมายนกั ทีนี้ปญหาก็คือวาตกลงวาเราคงอยางนี้ไวทั้งหมด 

ก็คงไมเปนไร ไมเชนนัน้แลวก็ตองตัดใหส้ันใหหมด ถาอยางนัน้คงไปตามนี้ดีไหมครับ นอกจากเราเห็นวา 

บางถอยคําไมเหมาะสม 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตครับ คือไมใชวาสั้นหรือยาวอยางเดียว คือ 

ความหมายมนัไมใชเปนเจตนารมณ อยางเจตนาที่จะใหเอกชนมีคณุธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล 

อะไรพวกนี้ จริง ๆ เจตนารมณก็คือเพื่อใหคนทีทุ่จริตไมใชเปนคนที่ไดประโยชน คือกลายเปนวาคนที ่



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       วีณา ๕/๓ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

สุจริตกลายเปนคนที่เสียประโยชนในสังคมไป คนทีท่ําอะไรตรงไปตรงมากลับเปนคนที่เสียโอกาส 

เสียประโยชน ลาหลงัเขา ไมทันเขา แลวก็ไมกําไรเปนเรื่องเปนราว อยูไมได ตั้งตัวไมติด แตคนทุจริต 

คนโกงทกุรูปแบบกลับเปนคนที่รํ่ารวยขึ้นมาได แนวความคิดเจตนารมณตองเปนในลักษณะนี้ตามหลักการ 

แตบางอยาง อยางวินยัการเงินการคลังที่เมื่อสักครูพูดมาวาเรื่องของการคอรรัปชันนาจะม ีนาจะเปน 

หลักใหญใจความเลย เร่ืองของการคอรรัปชันนีม่ันจะยาก ถามวีินยัแลวมันจะยากมาก ------------------- 

 

 

 

          - ๖/๑ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      ประภาลักษณ ๖/๑ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  (๒) ถาจะเพิม่ก็นาจะเปน เพื่อปองกนัการเอารัดเอาเปรียบกันในสังคม  

ก็อาจจะได ใชไหมครับ สนับสนุนใหภาคเอกชนนําคุณธรรมมาใช เพื่อปองกนัมิใหเอารัดเอาเปรียบกัน

ในทางเศรษฐกิจ มนัเกีย่วกบัการประกอบธุรกิจ คือถามันตรวจสอบโปรงใสก็เอาเปรียบกันไมได ลองเติมดู 

เพื่อปองกันไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันในเชิงธุรกจิ เชน ไมตองนะครับ ทีนี้จะเปนแบบตอนตมยํากุง

หรือเปลา เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจฟองสบูหรือเปลาขอนี้ สงเสริมใหมวีินยัการคลัง จะเกี่ยวของไหมครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  วินัยการคลังนาจะเปนคอรรัปช่ันดวย เงินนอกงบประมาณ 

  ประธาน  :  เพื่อปองกันการใชงบประมาณอยางไมถูกวธิหีรือเปลา เพราะมนัโยกไปโยกมา 

เทาที่ผมรู โยกไปโยกมา  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอมาไวกอน จะตามก็ตามไปไมได 

  ประธาน  :  เพื่อปองกันการใชงบประมาณอยางไมตรงตามวัตถุประสงค  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  นาจะใสปองกนัการคอรรัปช่ันดวย อันนําไปสูปญหาทาง

คอรรัปช่ัน 

  ประธาน  :  มันตรงไหม การใชงบประมาณไมถูกตองนีเ่กี่ยวกับเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ

หรือเปลา มันเกี่ยวกับวนิัย กเ็ติมอยางนี้ไดไหม ทั้งนี้เพื่อปองกนัการใชงบประมาณอยางไมเปนไปตาม

วัตถุประสงค งบประมาณปกติตั้งไวตองเปนไปตามวัตถุประสงค  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  คือเขาไมตองการจุดประสงคอะไรเลย 

  ประธาน  :  ไมถูกตองใชไหม ทัง้นีเ้พื่อปองกนัการใชงบประมาณอยางไมถูกตอง 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  อยางไมเหมาะสม 

  ประธาน  :  อยางไมเหมาะสม อันจะนาํไปสูปญหาการคอรรัปช่ัน มันมีเจตนาอยูวาใหเกิด

ความเปนธรรม ทัง้นีเ้พื่อปองกนัการใชงบประมาณอยางไมเหมาะสม อันจะนําไปสูปญหาการคอรรัปช่ัน 

รวมทัง้ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหเกิดความเปนธรรม ตอไปครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๔) รัฐตองสงเสริมใหประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมกีารออม

ในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการดํารงชีพในยามชรา  

  ประธาน  :  อันนีก้็สงเสริมการออม เพื่อความมัน่คง  

  (การประชุมดําเนนิมาถงึตอนนี ้ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ วรปญญาอนนัต ทาํหนาที่

ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  ผมขออนุญาตมขีอหารือครับ เพราะวาหมวดนี้ทัง้หมวดเขาแบงออกไป

มากมาย เปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐดานตาง ๆ และเราก็ถลาํตวัพิจารณาอยางละเอยีดลึกซึ้งในแตละ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      ประภาลักษณ ๖/๒ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

มาตรา แตวา Comment ทีอ่อกมาก็คือ ไมวาใครเวลาจะใชรัฐธรรมนญู มันสาํคัญแคมาตรา ๗๕ และ

มาตรา ๗๖ เทานัน้ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ หมายถงึในปกสีเหลืองนะครับ ทีนี้เรากําลังจะ Comment  

อยางละเอียด แลวเขียนเพิ่มเติมที่มาที่ไปอยางละเอียด ซึง่มาครึ่งคอนทางแลว ประมาณ ๒ ใน ๓ ไดแลว 

นะครับ ยงัเหลืออีกเพียงเลก็นอย แตวาผมมีขอหวงที่อยากจะขอหารอือยางหนึง่ก็คอืวา เขาจะตอวา 

หรือไม คือผมคํานึงถึงขอสังเกตของอาจารยมนตรี รูปสุวรรณ ในที่ประชุมกรรมาธิการ คือในหมวดนี้ 

ทุกคน Comment ตรงกนัหมดวาเขียนละเอียดเกินไป จนทาํใหรัฐบาลไมวาใครมาเปนรัฐบาลนี่บริหาร

ประเทศไมได แลว Comment นี้ก็ออกมาตรงกันหมด สาระสําคัญมนัอยูในมาตรา ๗๕ กับมาตรา ๗๖  

ทีนี้เรายิง่เขียน ยิ่งมัด  สภารางรัฐธรรมนูญเขาก็พิจารณาตรงนี้อยูแลววาเขียนใหเปนตัวบทก็ดีแลว คราวนี้

เราเขียนในเจตนารมณมัดลงไปอีก มนัจะเปนเรื่องที่เขาจะตอวาเราไดหรือไม คืออาจารยมนตรีตั้งขอสังเกต

วา เราเขียนเจตนารมณรายมาตรานีท่ําเกนิหนาทีห่รือไม เพราะวาถาเขียนแบบไมละเอียดจะไดหรือไม 

ทํานองนี้นะครับวา เร่ืองตรงนีย้ิ่งเขียนละเอียดยิ่งมัดเลย  มัดรัฐบาลทกุรัฐบาลเลย จริง ๆ ไมใช มนัตองเปน

เร่ืองที่ตองไปดําเนนิการตาง ๆ แลวสาระหลักอยูในมาตรา ๗๕ กับมาตรา ๗๖ มากกวา ทีนี้ดานตาง ๆ  

ตัวบทเขาเขียนอธิบายอยูแลว ทีนีถ้าเราไป Lock ไปอะไรเพิ่มเติมอีกก็จะเปนเครื่องจํากัดการบรหิารราชการ

แผนดินของรัฐบาล ทุกรัฐบาลจะยิ่งหนักไปกวานัน้ใหญเลย เพราะฉะนั้นมเีร่ืองหารอืครับวา เราควรจะเขียน

ยาวตอไปหรือไม หมวดนีท้ั้งหมวดคือเขียนยาวไปแลว แลวคิดวาไมได จะเขียนสั้นก็จะไดไปตัดออกได ถา

เห็นวาจะตองยืนยนัวายาว ๆ ก็จะเดนิหนาตอ นีก่ล็งรายละเอียดหมดเลยนะครับ เขียนใหส้ัน ๆ ไดหรือไม 

ตั้งแตมาตรา ๗๗ เปนตนไป หาทางไปตัดใหส้ันลงไดหรือไม มีเร่ืองหารือครับ เพราะวาหมวดนี้เปนหมวดที่

จะเปนยาหมอใหญของทกุรัฐบาล เมื่อใชรัฐธรรมนูญแลว เดี๋ยวขอหารือตรงนี้หนอยครับวาเราควรจะเขียน

ยาวจรงิหรือครับ แนใจหรือเปลา อาจารยรัชฎาภรณครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ คิดวาถาหมวดนี้เวลาเขาเขียนนี่เขาลง

รายละเอียดคอนขางมาก ถาสมมุติวาแตละมาตรา ถาเอาแตประเภทจั่วหวัเพื่อเปนแนวทางในการที่จะให

รัฐไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อยางนี้จบก็ได เพื่ออะไรสั้น ๆ เสรี เปนธรรม คืออยากจะใหใสคําพวก 

ยั่งยนื เสรี เปนธรรมเขาไปใหมากหนอย แตหาชองใสส้ัน ๆ แตวารายละเอียด เพราะวาพอถึงแนวนโยบาย

แหงรัฐเขาเขียนละเอียดนะคะ แลวก็ใหรัฐไปทํา 

  นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ขออนุญาตทานประธานคะ เหน็ดวยกับอาจารยรัชฎาภรณวา 

ถาอยางนั้นเราเขียนในเจตนารมณแตวาดึง Keyword ในตัวมาตรา ในแตละอนุตาง ๆ ๗ – ๘ คาํ อะไร 

อยางนี้คะ ข้ึนมาเป Headline ที่ตัวสีดํา แลวในเนื้อไมตองทาํยาว ถาคิดวาใครมาอานเจตนารมณแลว

อยากจะทราบวามาตรานี้คืออะไรก็ใหไปดูในมาตราเลย เพราะไมอยางนั้นเทากับเรา Copy แลวเราก็

เปลี่ยนแปลงคําเล็ก ๆ นอย ๆ ในแตละอน ุก็จะยาวเหมอืนทีท่านประธานวา 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      ประภาลักษณ ๖/๓ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ตัวสีแดงอะไรตาง ๆ ลวนมีคา เราพยายามดูวาถาไมขัดกับจุด ๆ ใหญตรงที่วา

เราเขียนไปเขยีนมานี ่รัฐธรรมนูญมัดมือมัดเทารัฐบาลอยูแลว บนัทกึเจตนารมณนีย้ิ่งมัดจนกระทั่งไมตอง

ทําอะไร มาตราตางๆ แลวถวงทะเลไปเลยครับ หรือรัฐบาลทุกรัฐบาลถูกจับถวงน้ําหมดเลย ตรงนี้จะเปน

ปญหา เลยตองขออนุญาตหารือ เพราะกาํลังเปนหวงมากครับ ถายิ่งละเอียดยิ่งมัด แลวยิ่งทําอะไรไมไดเลย 

แลวเปนขอทีเ่ขาทักทวงอยูแลว ก็เลยทาํใหตองขออนุญาตหารือนิดหนึง่นะครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ทางสภาเขาวาอยางไร ทางคณะ สสร. คือทานอาจารย

มนตรีไมไดเปน สสร. ทนีี้ถาเราเขียนไป ถาเขาจะใหปรับไมยาก ก็เอามาปรับถอยคาํใหม  

  ประธาน  :  มีบางมาตราผมขออนุญาตยกตัวอยาง คือเขาอภิปรายกนัไปเรื่อยครับ  

ยิ่งขยายความกันไปใหญใน สสร. ซึ่งเขาจะตองพิจารณาเปนรายมาตราวาจะแก จะเติม จะเห็นชอบ  

ไมเห็นชอบอะไรตาง ๆ อยูแลว ทีนีถ้าดูเปรียบเทียบนะครับ ผมมีตัวอยาง อยางเชนในรายงานการประชุม

สภารางรัฐธรรมนูญ คร้ังที่ ๒๘ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มิถนุายน มีอยูมาตราหนึง่นะครับผมพับเอาไว ก็คือ 

ในหนา ๑๑๐/๒ มีสรุปแลววา เร่ืองนี้มีบนัทึกไวแลวนะครับ คือเสนอมาจากประชาชนแลวก็ไมรับเงินเดือน

อะไรพวกนี้ครับ เร่ืองนีก้็มีบนัทกึไวแลวนะครับ ความจรงิกรรมาธกิารในสภาก็บนัทกึ ในจดหมายเหตุก็ดี 

หรือแมกระทัง่เจตนารมณกด็ีนะครับ อันนีป้ระธานในที่ประชุมสรุปนะครับ นั่นแสดงวาถาบนัทึกอยางนี้แลว

ก็ไมติดใจใชไหมครับ เอาละครับ มีอีกขอหนึง่แลว มีแถมที่อยูนอกตัวบท มีอะไรตาง ๆ เหลานี้อยูเร่ือย ๆ  

แตตรงนี้ทีมคณะนักวิชาการมีหนาที่ไปตรวจสอบ และมาเสนออยูแลววาบนัทกึหรือไมบันทึกอยูแลว อยางนี้

จะเกิดขึ้นอยูเร่ือย ๆ ทนีี้ปญหาคือวาในกรอบใหญเราควรจะเขียนยาวหรือไม เพราะวาเมื่อสักครูเราก็ยงัตั้ง

คําถามในวนันี้อีกวาจําเปนหรือไม มันเปนประเด็นใหญนะครับ เพราะวาของจริงก็มีความเหน็ของบางสวน

ออกมาแลว และตรงกันหมดวาไมควรยาว ในรัฐธรรมนญูก็มัดมือมัดเทาอยูแลว ถาฉบับนี้ผานประชามติ  

ทีนี้ประเดน็ก็คอืวา เราจะเขยีนใหยาวตอไปอีกหรือ มัดตอไปอีกหรือเปลา เพราะเปนหมวดเรื่อง

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เขียนเทาที่จาํเปนจะดีกวาหรือไมนะครับ ตัวสีแดงอะไรตาง ๆ ทัง้หลายเราคง 

ไมเหนื่อยฟรี เขาคงพยายามเอา Keyword ออกมาแลวเขียน อยางผมเหน็ดวยกับทานอาจารยรัชฎาภรณ

ในสวนนี้ไมรูวาจะไดไหม ทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  คือประเด็นที่กาํลังถกเถยีงนีค้วามจริงก็เปนความคิดที่ผม

อยากจะทาํตั้งแตแรกแลวนะครับ ที่อยากใหส้ันและกระชับ แตวาบางทีก็เห็นใจวาเขยีนออกมานี่มนัจะขาด

องคประกอบไป ทนีี้ทีม่าพูดวาเราไปมัดเพิม่นี่ ถาเรามัดเพิ่มเราผิดแลวละ แสดงวาเราเขียนผิด เราจะไมมี

สิทธิไปมัดอะไรเขาเพิ่มไดเลย เพียงแตเราขยายวาทําไมเขาถึงตองมัดเทา เพราะอยากใหหนามันฟรี มือฟร ี

ตัวฟรี เขาจึงมดัแคเทา เรากต็องเขียนอธิบายไปเพื่อใหคนอานเขาใจวา ที่เขาเขียนนีเ้ขามัดเฉพาะเทา

เพราะวาอะไร แตพอมามาตราที่เขามัดมือ ๒ ขางเพราะอะไร อยางนี้ครับ แตถาเราจะไปมัดเพิ่มนี่ไมได 
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หรอกครับ อยางไรเราก็เขียนอะไรที่จะมัดเพิ่มไมได เพราะฉะนั้นถาเปนรัฐบาลเขามา หลีกเลี่ยงกนัทาํได

ไหม ก็ไมไดสักมาตราหนึง่ สักอนหุนึง่ สักวงเล็บหนึง่อยูแลว เขากห็นีไมพนอยูแลว มาเจอรัฐธรรมนูญแบบนี้

ก็ชอ็คอยูแลว อยางนัน้ก็ไมตองมาเปนรัฐบาล มนัก็บาพลึิกพิล่ันหมด คือนโยบายพรรคไมตองพูดเลย 

นโยบายพรรคคือจะทําทุกอยางตามรัฐธรรมนูญ นโยบายพรรคของผมคือจะทําทุกอยางตามรัฐธรรมนูญ 

แคนั้นก็อ่ิมสําเริงสําราญไปเต็มที่แลวครับ ไมมีนโยบายพรรคแลวรัฐธรรมนูญเปนอยางนี้ ผมวาไมนาจะ 

เปนทีเ่ราผิด เพียงแตวาเราตองมายึดที่แนวความคิดเลยวาเรามานัง่ทํางานครั้งนีเ้ราตั้งใจทีจ่ะใหคนที ่

อานไดอะไรไป ยอนกลับมาถามเรื่อย ๆ แลวเราก็เดนิหนาไปแคนั้นครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อันนี้คือจะไมใหถอยหลังอีก เพราะถอยหนาถอยหลัง

มาหลายรอบแลว เร่ิมเบื่อแลว คืออยางนีก้็เอาเปนวาเราไมตองเติมเพิ่มเติม เวนแตวาจําเปนก็เติม ที่ผม

เขียนนี้ก็ไมไดหมายความวาไปเพิ่มนะครบั มีแตใหส้ันลง ใหอมความใหอานงายแคนั้นเอง คือเขียนแบบ 

ดูปบก็รูวา Keyword อยูตรงไหน Concept อยูตรงไหน กด็ึงมาแคนัน้ ดงึกวาง ๆ ก็คือเปน Guideline  

กวาง ๆ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แตคุณเชื่อเถอะ แมจะตองกต็ามท ีรัฐก็ไมได Work ตลอดหรอก ถงึจะแถลงนโยบายเขาก็ไมมีงบประมาณ 

เขาไมมีกําลงัคนเขากท็ําไมไดอยูดี เพียงแตเขียนลงไป กเ็ลยอยากจะเพียงแตใหผาน ๆ ไปกอน แลวก็ถาไป

ถึงสภาเขาตงิมาหรือวาจะแกอยางไร เรากลับมาแกใหอีกก็ไดไมมีปญหา หรือวาใหวิสามัญที่คณะใหญเรา 

ผมอยากจะเรยีนอยางนี้วา ถึงตอนนั้นอาจจะขอรองใหวิสามัญบางทานที่พอจะมีเวลาชวยดูใหอีกครั้งหนึง่ 

เชน ทานอดีตรองเลขาธิการ ทานบุญเรือง ทานกว็าง ๆ ทานไมมีภาระ ทานอาจจะชวยดูอีกทหีนึง่ จะให 

Comment อะไร พอเขาไปตรงนัน้แลวทนีี้เขาจะใหเราตดัอะไรก็ตองกลับมาดูอีกทีหนึ่ง คือจะไดผานไป 

นะครับ  

  ประธาน  :  ตอครับ เราอยูที ่(๓) ตรงนี้อานไดหรือยังครบั เชิญทานประโภชฌครับ  

  นายประโภชฌ    สภาวส ุ  :  ถาเรากลัวมนัจะยาวไปเราก็ไมตองไปทวนมาตรา 

อยางนี้ รัฐตองควบคุมใหมวีินัย มนัคือในมาตราอยูแลว เราก็เขียนเลยเพื่ออะไร เพือ่ปองกัน เจตนาเพื่อ

อะไร (๓) เพื่อปองกนัการใชงบประมาณรายจายอยางไมเหมาะสมอนัจะนําไปสูนีเ่ลย ไมตองไปนั่งทวน  

คือมันดูเยอะเพราะวามนัไปทวนมาตราเทานัน้เอง มนัเปนเนื้อหาในมาตราทั้งนั้น สวนตัวดําขางบนไมทราบ

นะครับวาจะเอาอยางไร แตผมวาถาอยางนั้นเราก็เอาเฉพาะอนัไหนทีเ่ปนตัวมาตราเราก็ตัดออกไป เอาเปน

เนื้อหาทีน่อกจากในมาตรา ก็จะสั้นไปหมดเลย  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล :  เนื้อความมันก็ตองอยูในถอยคํา เร่ืองของเรื่องมนัก็ตองมี

ขอความมนัถงึจะตรงกับเร่ือง ไมอยางนั้นก็ไมตรงกับเร่ืองอีก อันนีเ้พือ่ปองกันนี่ปองกนัอะไร ปองกันเหต ุ

คือวินัยการเงนิ การคลัง ถาไมมีตรงนั้นมนัก็ตอบไมไดอีก  

  ประธาน  :  ตอไป (๕) เลยครับ  

  นายนพรตัน วจิิตรพันธุ : (๕) รัฐตองประกนัการประกอบกิจการเปนไปอยางเสรีและ 

เปนธรรม ปองกันการผูกขาดตัดตอนไมวาโดยทางตรงและทางออมเพื่อคุมครองผูบริโภค  

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ผานนะครับ ตอไป (๖) นะครับ  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ : (๖) รัฐตองสงเสรมิการประกอบอาชีพและสนบัสนุนการพฒันา 

ภูมิปญญาทองถิน่เพื่อใชในการผลิตสินคา บริการ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการกระจายรายได 

อยางเปนธรรม  

  ประธาน  : ผานนะครับ  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ :  (๗) รัฐตองสงเสรมิใหประชากรวัยทาํงานมีงานทาํ คุมครอง

แรงงานเด็ก สตรี และผูทํางานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับคาตอบแทนเทากัน เชน แรงงานเหมาชวง 

จัดระบบแรงงานสัมพนัธและระบบไตรภาคี จัดระบบประกันสงัคม สิทธิประโยชน สวัสดิการทีเ่ปนธรรม 

และไมถูกเลือกปฏิบัติ  
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  ประธาน  :  คําวา คาตอบแทน หายไปไมเปนไรใชไหมครับ ไมมีคําวา คาตอบแทน  

ไมเปนไรใชไหมครับ จริง ๆ คําวา สิทธิประโยชน มนัรวมคาตอบแทนหรือเปลาครับ รวมใชไหมครบั ถาอยาง

นั้นคงไมมีคนทวง ถาอยางนั้นผานไดนะครับ  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ : (๘) รัฐตองใหความคุมครองผลผลิตและการตลาดของเกษตรกร

ใหไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม สงเสริมใหมีสภาเกษตรกรเพื่อรักษาผลประโยชนรวมกนัของเกษตรกร  

  ประธาน  :  กฎหมายสหกรณปจจุบันนีก้ลุมเกษตรกรกเ็ปนนิติบุคคลได แลวก็มี Register 

มีอะไรไดตาม พ.ร.บ. สหกรณ ทนีี้ดูเหมือนวาเขาจะตองไปเปลี่ยนชื่อกันอีกหรือเปลาผมไมทราบ เพราะตาม

กฎหมายปจจุบันแคกลุมเกษตรกรก็จดทะเบียนเปนนิตบิุคคลตาม พ.ร.บ. สหกรณไดอยูแลว ทนีี้ในตรงนีม้ัน

เปนแคแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ คงไมมีปญหาอะไรนะครับ เพราะในรัฐธรรมนูญเขียนวาในรูปของสภา

เกษตรกร คงไมกระทบสถานะของกลุมเกษตรกรซึ่งเปนนิติบุคคลอยูแลวตาม พ.ร.บ. สหกรณ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท :  ไมกระทบคะ เพราะวาตอนนี้เขากาํลังออกกฎหมายสภา

เกษตรกรออกมาดวยคะ เพราะฉะนัน้มนัก็จะเปนอีกสวนหนึ่ง อันนี้ของสภาเกษตรกรมันจะรวมเกษตรกร 

ทั้งหมด แตถาสหกรณมันเฉพาะที่เปนสมาชิกคะ ไมเปนไรคะ 

  ประธาน  :  ไดนะครับ อันนี้เปนแคสงเสริมวาใหมีตรงนีเ้พิ่มเติมข้ึนมาจากที่มีอยูแลว  

โอ.เค. นะครับ ผานไดนะครับ  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ : (๙) รัฐตองสงเสรมิและคุมครองระบบสหกรณใหเปนอิสระ 

รวมทัง้การรวมกลุมการประกอบอาชีพหรอืวิชาชพีดานตาง ๆ ของประชาชน  

  ประธาน  :  เขาใจวาไมมัดมอืมัดเทามากกวาในตวับทนะครับ คงผานไดนะครับ ตอไป 

เลยครับ  

  นายนพรัตน วจิิตรพันธุ : (๑๐) รัฐตองจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจาํเปนตอการ

ดํารงชีพของประชาชน เชน ถนนสาธารณะ ไฟฟา ประปา รถไฟ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจาํเปน

ดังกลาว รัฐจะใหเอกชนสัมปทานได แตจะใหไดไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรพัยส่ิงสาธารณปูโภคไมได เชน ที่ดิน 

ของการไฟฟาหรือการรถไฟ เปนตน  

  ประธาน  :  อยาเพิ่งผานนะครับ กําลังสงสัยวามันม ีพ.ร.บ. การรถไฟอยู ไมรูเขียน

หมายความวาอะไร ขอดูนดิหนึง่นะครับ เชิญอาจารยรัชฎาภรณครับ  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท : ขอประทานโทษนะคะ พอดีไมไดฟง แลวกไ็มไดอานที่เขาพูดกนั 

แตวาถาดูใน (๑๐) มันบอกตรงไหนคะวาใหสัมปทานได เพราะวาเขาใจวาออกอันนี้มาคือมนักม็เีสรี มีอะไร

มาอยูนะคะ พอ (๑๐) เขามาจํากัดตรงที่สาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน 

ยังคิดวาถาเปนความจําเปนข้ันพืน้ฐานอยางนี้เขาคงจะใหรัฐจัดการ แลวยิ่งจะบอกวาใหผูกขาดไมได  
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หรืออยางกรณีที่คิดวามนัมาจากตอนที่เขาไปฟองศาลปกครองตอนที่จะแปรรูป ตอนที่จะขาย แปรรูปทุก

อยางแปลวาขายนี ่ตอนที่เขาจะขาย กฟผ. มนัก็จะมีการพูดกันวามนัเปนส่ิงที่มนัจําเปน แตวาตอนที่มันมี

หลายสวนที่เขาเถียงกนัแลวก็ยกขึ้นมาอาง เชน เขื่อนไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งมันใชทรัพยากร คือเวลาขายตอนนัน้ 

ที่พูดแปรรูปมนัจะใหหมดเลย เพราะฉะนัน้มันก็เลยมีขอโตแยงอยูหลายขอ เชน ทางสายสงทั้งหลายอะไร

พวกนี้มนัเปนของรัฐ เพราะฉะนัน้คุณขายไมได คุณแปรรูปไมได ทีนี้คดิวาถา (๑๐) ถามนัหมายถงึอยางนัน้ 

นี่นะคะ กาํลังดูวาความหมายมนัใชหรือเปลา มนัใหเอกชนสัมปทานได  

  นางภิรมย  เจริญรุง  : นั่นคอืการใหสัมปทานแกเอกชน  

  ประธาน  :  ปรับแกกอนนะครับ บรรทัดที ่๔ รัฐจะใหสัมปทาน 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท :  ในตัวบทใชไหมคะ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  : ใน (๑๐) คะ  

  ประธาน  :  เราก็ตัดคําวา สัมปทาน หลงัคําวา เอกชน ออก มนัเปนการทําสัญญา

สัมปทาน จัดสัมปทาน แตอยางนี้ครับวา ในตัวบทใหม ใน (๑๐) บอกวาทําอยางไรก็ได แตตองไมให 

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนนั้นอยูในความผกูขาดของเอกชน 

อันอาจกอความเสียหายแกรัฐ คือมันไมไดเนนเรื่องการโอนกรรมสิทธิใ์นทรัพยสินในอะไร แตมันเปนเรื่อง

ที่วาตัวสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานทีจ่ําเปนตอการดํารงชวีิตของประชาชนนัน้จะตองไมใหอยูในความผูกขาด 

ของเอกชนอนัอาจกอความเสียหายแกรัฐ ตรงนี้จะเปนคยีเวอรดหลักคอืเขียนไปเขียนมาไปเนนเรื่อง

กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินในที่ดนิหรือพวกเสาไฟฟาอะไรพวกนัน้ แตมันเหมือนจะไมตรงกับในตัวบททีอ่อกมา 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล :  การอภิปรายตรงนีม้ีการพูด เช็คไปสิ มันมีพูดนะเรือ่งนี ้

สัมปทานนี่ทานอาจารยเจิมศักดิ์เปนคนพดูประเด็นนี ้เจอไหม ที่บอกวา ใหสัมปทานราง ใหสัมปทาน 

สายสงได แตจะใหกรรมสทิธิ์เปนตกของเขาไมได  

  ประธาน  : คือมันม ี๒ สวนครับ ๑. กรรมสทิธิ์ในทรัพยสิน ๒. สิทธิในการใช แมสิทธิในการ

ใชก็ไมใหผูกขาด กรรมสิทธิม์ันยิง่ไปกันใหญ แตวามนัสาํคัญที่ตัวการใหบริการสาธารณะในสวนที่เกีย่วกับ 

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน แมสิทธิในการใชยังตองจาํกัด คือไม

อยากใหเนนทีเ่ร่ืองการไดกรรมสิทธิน์ะครับ แลวในทางกฎหมายพวกเสาโทรศพัท สายไฟฟาอะไรทั้งหลาย 

ก็ยังเปนที่ถกเถียงกันวาตกลงมันเปนของเอกชนหรือวาเปนสาธารณสมบัติของแผนดินอยางไร ซึ่งเรื่องนี้ไม

เคยเปนที่ยุติ เคยเชิญอธิบดี ตอนนัน้ทานเปนประธานองคการโทรศัพท ดอกเตอรสถติ ล่ิมพงศพนัธุ มา 

ทานก็ไมใหคาํตอบ ทั้ง ๆ ที่ทานเคยเปนอาจารยกฎหมาย ทานเปนอาจารยผูใหญคนหนึ่งเลยนะครับ ------- 

 

- ๘/๑ 
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หรือในกลุมของอาจารยที่สอนกฎหมายลกัษณะทรพัยสินก็ไมเคยมีขอสรุปที่ชัดเจนเลย แตวาในรฐัธรรมนูญ

ไมไดเนนเรื่องกรรมสิทธิน์ะครับ เนนในสวนของการจัดสัมปทานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แมแตตวัตรงนี ้

สิทธิในการใชก็ตองไมอยูในความผูกขาดของเอกชน แลวอาจกอใหเกิดความเสยีหายแกรัฐ ม ี๒ ข้ันตอน   

แตเราไปเนนเรื่องกรรมสิทธิเ์ร่ืองเดียว จึงตองเนนที่ตวัการใหสัมปทานบริการสาธารณะตรงนี้ครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  จะอยูใน (๑๑) ผมเขียนรวมกัน ๒ อันนี ้(๑๐) กับ (๑๑) 

เขียนรวมกัน มันไมครบ คือทั้งหมด ๑๔ คอืพยายามอนัไหนเหมือนกันผมมายุบรวมกัน  

  ประธาน  :  (๑๑) เปนเรื่องโครงขายขั้นพื้นฐาน ตรงนี้จะนกึไปถึงพวกเสาโทรเลข โทรศัพท

อะไรทั้งหลาย สายเคเบิ้ลทีว ีคือเขาเถียงกนัอีกครับ เขาถึงเถยีงกันไมเปนทียุ่ติไงครับ เพราะวามีเคเบิลทีว ี 

มีดาวเทียม มอีะไรตามมาอกีเยอะแยะ แตวาขั้นพื้นฐานที่ประชาชนตองใชนี้ประชาชนไมตองใชเคเบิ้ลทีว ี

แตชาวบานตองใชโทรศัพท ชาวบานตองใชไฟฟา ตรงนีท้ี่แยกกนัระหวาง (๑) กับ (๑๑) นะครับ ทีนีน้าจะ

เขียนเปนคํา ๒ คํา หรือตองมีคําหนึง่ทีจ่ะหายไปขางหนา 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาอยางนัน้ก็ไมตองรวม เขียน (๑๐) กอน (๑๐) ก็คือ 

ใหรัฐตองจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจาํเปนแกการดํารงชพีของประชาชน หรือความมั่นคงของ

ประชาชน ขออนุญาตครับผมอานผิด ไปอานขอ (๑๑) 

  ประธาน  :  ขออนุญาตทานวัชรินทรครับ คือ (๑๐) กับ (๑๑) ถาจะรวมเปนอยางนี้ไดไหม

ครับวา Concept ของเรากค็ือวา ไมใหอยูในความผูกขาดของเอกชน อันอาจกอความเสียหายของรัฐ เราก็

กลาววามี ๒ กรณี ๑. กรณตีัวสัมปทาน  ๒. กรณีตัวโครงสรางหรือโครงขายขั้นพื้นฐาน จะเห็นชัดไหมครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อยางนัน้เติมอยางไร 

  ประธาน  :  เพราะรูปประโยคใน (๑๐) ทาํใหดูงงเล็กนอย เพียงแตวาขึน้ประโยคใหม 

นะครับวา ที่สําคัญจะตองไมใหอยูในความผูกขาดของเอกชน อันอาจกอความเสยีหายแกรัฐ แลวก็แยก

ออกไปวา อันหนึง่เปนเรื่องตัวสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ๒. เร่ืองโครงสราง โครงขายขั้นพืน้ฐาน สวนปญหา

เร่ืองรอยละ ๕๑ รอยละเทาไรอยูในตัวบทอยูแลว ไมตองเขียนก็ได 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อยางนัน้เขียนใหม เขยีนเปน (๑๐) เอาคําวา รัฐตอง 

จัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานอันจาํเปน กพ็อนะครับ แลวก็จะตองไมใหเอกชนผูกขาด อันอาจกอความ

เสยีหายแกรัฐ แคนั้นพออนัแรก ตองจัดใหมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจําเปน อันอาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกรัฐ แลวก็วรรค สวนโครงขายขั้นพื้นฐานของกจิการสาธารณปูโภค 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ยกตัวอยางดวยครับ โครงขายคืออะไร 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เดี๋ยวเอาใหจบกอน สวนโครงขายขัน้พืน้ฐานของกิจการ

สาธารณูปโภครัฐจะใหสัมปทานไมไดใชไหม อันนี้สัมปทานไมได 
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  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ได แตตองมีมาตรา ๕๑ ครับ จะนอยกวามาตรา ๕๑ ไมได 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เชน รางรถไฟ สายสงไฟฟา จะใหสัมปทาน ตองให

สัมปทานสิครับ ใชไหมครับ 

  ประธาน  :  เรื่องการใหสัมปทานครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  จะใหสัมปทานและใหมีผลตกเปนกรรมสิทธิ์ของ

ประชาชนไมได  

  ประธาน  :  ถาเขียนรวมกนัแลวงง 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาดึงออกมาเปนขอนี่เยอะ คือเขียนมาตรานี้ ผมอาน

แลวเขียนแบบทอแท 

  ประธาน  :  ทุกเรื่องเลยครับ เพราะวาบริหารราชการแผนดินมนัเกีย่วกับทุกเรื่องครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เอาขึ้นมาเปนขอ ๑๑ เสีย ถัดมาก็ขยับขอข้ึนไป 

พาณิชยนาวีกเ็อามาใส ซึ่งแตกอนไมเคยม ีก็เอามาใส 

  ประธาน  :  ใสหมดครับ การขนสงทางรางดวยครับ ตอไปครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๑๒) รัฐตองสงเสริมและสนบัสนุนกิจการพาณิชยนาวี  

การขนสงทางรางภายในและระหวางประเทศ  

  ประธาน  :  ตกไปคําหนึ่งนะครับ ระบบบริหารจัดการ กระทรวงคมนาคมนี่เขาทําเรื่อง 

ระบบบริหารจดัการดวยนะครับ ไมรูวารวมหรือเปลา สนบัสนุนกิจการและการบริหารจัดการ เขามคีําวา 

บริหารจัดการ ดวยนะครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  บริหารจัดการขนสงทางรางภายในและระหวางประเทศ 

  ประธาน  :  ระบบการขนสงของประเทศ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อยางนัน้ รัฐตองสงเสริมพัฒนาระบบการขนสงมวลชน 

แคนั้นครับ  

  ประธาน  :  ขนสงเฉย ๆ ครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  แคนั้นครับ จะไดส้ันลงไป พมิพออกไปเลย รัฐตอง

สงเสริมและพฒันาระบบการขนสงทางราง แคนัน้ครับ พาณิชยนาวนีีเ่ขาดูเร่ืองเรือ ทําไมเขามาดรูางรถไฟ 

ผมงงเหมือนกนั มนัผิดหนาที่เขาหรือเปลาไมรู 

  ประธาน  :  ขนสงมทีัง้ทางบกคือทางถนน ทางรถไฟ และทางน้ํา และมีทางอากาศ ที่เขา 

ดูกันอยู และเดี๋ยวนีย้ังมเีพิม่อีกอันหนึง่กค็ือเร่ืองบริหารจัดการครับ ทางบก ทางเรอื ทางอากาศ และระบบ

บริหารจัดการดวย ทางอากาศไมตองเติมนะครับ ก็เอาตามตัวบทครับ พอแลวนะครับ ตอไปขอ ๑๓ ครับ 
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  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๑๓) รัฐตองสงเสริมและสนบัสนุนองคกรภาคเอกชนทาง

เศรษฐกิจใหมคีวามเขมแข็ง  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เขียนทําไมไมรู ไมเขมแข็งก็ใหตายไป 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ใครเติมผมก็ไมรู แตแนนอนผมไมไดเติมสักขอ 

  ประธาน  :  อันนี้ผานนะครบั นอกจากมีคนจะอธิบายไดวาองคกรภาคเอกชนทาง

เศรษฐกิจนีห่มายความวาอะไร ถาเราไมอธิบายก็ผาน ตอไป ๑๔ ครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๑๔) รัฐตองสงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพือ่เพิ่ม

มูลคาทางเศรษฐกิจ  

  หมายเหต ุ  

๑. หลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๔๐ โดยเพิ่ม 

รายละเอียดการดําเนนิการตามแนวนโยบายในดานเศรษฐกิจใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น   

  ๒. หลักการดังกลาวนีม้ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 

๒๔๙๒ เปนครั้งแรก  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คุณนพรัตนตองไปดูมาตรา ๙๒ มีอะไรบาง อันนี ้

เพิ่มมาเยอะแยะเลย ป ๒๕๔๐ ยงัไมมีเลย  

  ประธาน  :  ๒๔๙๒ มีดานเศรษฐกิจไหมครับ เพราะเรากําลงัพูดเรื่องดานเศรษฐกจิ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มี แตวารายละเอียดไมเยอะอยางนี ้ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เปนภาพรวมครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้เอาออกไดไหมครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ๒๔๙๒ นี่จะยังไมมหีรอก เพราะยงัไมมคีุณทักษิณ 

  ประธาน  :  เพราะวาเดี๋ยวจะมีหมายเหตุขออ่ืนอีกอยูแลว เชน ความเห็นประชาชนมีไหม 

๑๒ องคกรมี Comment อะไรไหมอยูแลว เพราะฉะนัน้ตรงนี้เอา ๒๔๙๒ ออกไปแลวกันนะครับ เพราะวา 

ไมตรงกัน ตอไปสวนที่ ๘ ใชไหมครับ แนวนโยบายดานทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เชิญครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๘๕  

  เจตนารมณ  เพื่อกําหนดแนวทางการใชทีด่ินและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  

(๑) รัฐตองกําหนดเกณฑและมาตรฐานการใชที่ดินอยางยั่งยืน โดยคํานึงถึง 

สภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นใหครอบคลุมทั้งประเทศ โดยใหสอดคลองกับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                      ประภาลักษณ ๘/๔ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

สภาพแวดลอมและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธภิาพ และใหประชาชนในพืน้ที ่

ที่ไดรับผลกระทบมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย 

ประธาน  :  ครบนะครับ ผานนะครับ ตอไป (๒) ครับ 

นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๒) รัฐตองกระจายการถือครองที่ดนิอยางเปนธรรม รวมทั้ง 

จัดหาแหลงน้าํเพื่อใชในการเกษตรอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ ที่พูดถึงการถือครองที่ดนิอยางเปนธรรม คือ

ไมมีขอความนะคะ เพยีงแตอยากจะฝากประเด็นวา ถาเราใสเร่ืองกรรมสิทธิห์รือสิทธิในที่ดินเขาไปหนอย 

นาจะเปนเรื่องสําคัญ เร่ืองกรรมสิทธิ์ของทีด่ินหรือวาสิทธิในทีท่ํากินหรอือะไรอยางนีค้ะ ถาถามวาเขียน

อยางไร เขียนไมเปน  

  ประธาน  :  ขนาดนิติกรตามกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ เขาก็ยงัสับสนเลยครับ คอืมีทั้ง

เร่ืองกรรมสิทธิ์ มทีั้งสทิธิครอบครอง มีทัง้ชอบดวยกฎหมาย ไมชอบดวยกฎหมาย อนุโลม ไมอนุโลมเรื่องที่

สับสนและซับซอนมากที่สุด คือเร่ืองกฎหมายที่ดนิเลยครบั ทุกเรื่องเลยครับ แลวถาเริม่เขียนปบก็จะสับสน

มาก ผมสอนกฎหมายที่ดนิอยู กฎหมายทีด่ินเปนยาหมอใหญของทุกกระทรวง ทบวง กรมเลยครบั ขนาด

เจาหนาที่ของรัฐเองก็ยงัเขาใจพลาดมาแลว เคยแนะนาํรัฐบาลพลาดมาแลวเลยครับ เร่ือง สปก. เคยพลาด

กันมาแลวครับในทกุรัฐบาล เร่ืองที่ดนิเขยีนยากพอสมควรครับ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แปลวาอะไร แปลวาเราจะไมเขียน 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ผมก็เลยใชคํากลาง ๆ ถือครอง  

  ประธาน  :  ถาเขียนนี่ตองเขียนตําราเลยครับ คือมีทั้งเร่ืองกรรมสิทธิ ์เร่ืองสิทธิครอบครอง 

มีทั้งชอบดวยกฎหมาย ไมชอบดวยกฎหมายครับ ทานอาจารยรัชฎาภรณมีขอเสนอแนะไหมครับ ชวยทวน

ใหมอีกรอบหนึ่งครับ 

  นางรัชฎากรณ  แกวสนทิ  :  เพียงแตคิดวา พอวรรคสอง (๒) เราบอกวา รัฐตองกระจาย

การถือครองทีด่ินอยางเปนธรรมและจัดหาแหลงน้ํา เพยีงแตดิฉันคิดวาพอพูดถึงการถือครองที่ดินอยาง 

เปนธรรม และจัด เราอาจจะบอกจัด ในนี้เขาบอกดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิห์รือสิทธิในทีด่ิน 

เพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง เราอาจจะไมพูดถึงการปฏิรูปที่ดนิหรืออะไรอยางนี้ เพียงแตบอกวา  

เมื่อกระจายการถือครองที่ดนิอยางเปนธรรม แลวก็ใหเขามีกรรมสิทธิห์รือสิทธิในทีท่ํากนิตามเหมาะสม  

หรืออะไรทํานองนี ้ซึ่งเราจะไมไปเจาะลึก เพียงแตวารัฐตองคํานงึถงึการที่จะใหเขามีสิทธ ิไมถึงกบัมี

กรรมสิทธิท์ี่จริงนะคะ เพราะวาถาที่รัฐจัดหาใหมนัคงเปนแครับรองสิทธิในทีท่ํากินหรอือะไรแบบนี้คะ  

แตถาไมใสก็ไมเปนไร ดิฉันไมคอยติดใจหมวดนี ้ 

                     - ๙/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๙/๑ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  คือในตัวบทเขียนถูกแลววา ดาํเนนิการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิห์รือสิทธ ิ

ในที่ดนิเพื่อประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถงึโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธอ่ืีน คําวา กรรมสิทธิ ์กับคําวา 

สิทธิในที่ดินในทางกฎหมายลวนมีความหมายที่แตกตางกนั คาํทีม่ีความหมายที่ไมชัดเจนมากที่สุด 

คือคําวา สิทธใินที่ดนิ แลวกต็ีความไมเคยตรงกันเลย ข้ึนอยูกับวาใคร หนวยงานไหนหยิบกฎหมายอันไหน 

ข้ึนมาพูด โดยที่ไมเคยดูในเรือ่งของดานบูรณาการ ไมเคยดูวากฎหมายเขามีเจตนารมณอยางไร หนวยงาน 

แตละหนวยงานจะกอดกฎหมายไวคนละ ๑ ฉบับ แลวกจ็ะขัดแยงกนัไมรูจักจบจักสิน้ เพราะฉะนัน้คําที่ม ี

ปญหามากทีสุ่ดคือคําวา สิทธิในที่ดิน มนัขึ้นอยูกับวาเปนสิทธิตามกฎหมายใด บางกรณีเรารวมถงึกรณ ี

ชอบดวยกฎหมายและไมชอบดวยกฎหมายดวย การที่รัฐอนุญาตแลวมีหนงัสือแสดงสิทธิในที่ดินมอบไว 

ให ๑ ฉบับ มนัก็เปนการยืนยันถงึสิทธิทีช่าวบานจะไดรับตรงนั้นไป นอกนัน้ไมไปยุง แตภายใตหลกัเกณฑ 

เร่ืองบางเรื่องดวย เชน คุณเอาที่ สปก. ไป ถามันไมถกูหลักเกณฑรัฐกต็องเอาคืนได ซึ่งตรงนีก้็เร่ิมมีคํา 

พิพากษาออกมาชัดเจนแลว แตวาในสวนนี้ Key word อยูที่คําวา การกระจายการถือครองที่ดินอยาง 

เปนธรรม ซึง่ในสวนนีก้็เปนสวนซึง่มีปญหามาโดยตลอด กฎหมายฉบบัหนึง่ทีเ่กี่ยวของกับเร่ืองการ 

กระจายถือครองที่ดนิก็คือเร่ืองกฎหมายจะยกเลกิภาษีโรงเรือนและทีด่ิน กับภาษีบาํรุงทองที ่แลวเปลี่ยน 

ใหมใหเปนภาษีทรัพยสินซึง่เปนมาตรการทางออม ไมใชมาตรการทางตรงในการกระจายการถือครอง 

ที่ดินอยางเปนธรรม แตในเรื่องนี้รัฐบาลถึงเปนรางกฎหมายอยูก็คางการพิจารณาในทุกรัฐบาลก็คาง 

การพิจารณาอยูที่กระทรวงการคลัง สวนมาตรการทางตรงในการกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม 

ก็เปนเรื่องที่สามารถดาํเนนิการอยางที่รัฐบาลไดดําเนนิอยู แตวากระจายจริง ๆ มนัก็เปนปญหาอยูมาก 

ตามสมควร ในชวงนีเ้มื่อเปนแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐก็จะอยูในกรอบใหญที่ตองพยายามไปแกไข 

ปรับปรุงกฎหมาย แลวกพ็ยายามที่จะดู แลวก็มีการตรวจสอบอยางนอยปละครั้งอะไรตาง ๆ ตามมาตรา 

ตน ๆ ๒ มาตราของหมวดเรือ่งแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ ทนีี้ผมก็ไมรูวาจะใหเขียนอยางไร หรือวา 

จะเนนคําวา เร่ืองกรรมสิทธิ ์แลวก็ สิทธิในที่ดิน ลงไปในเจตนารมณดวย เพราะวาในตัวบทเขียนไวชัดแลว 

มี ๒ คาํนี ้

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมเปนไรคะ ไมใสก็ได ไมเปนไร ถอนก็ได เพราะที่จริง 

คําวา ถือครองที่ดนิอยางเปนธรรม กม็ีอยูในตัวบท เพียงแตวาถือครองแลวจะใหสิทธิทีท่ํากนิหรือเปลา 

หรืออะไรอยางนี ้ซึ่งไมเปนไร ไมใสก็ได 

 ประธาน  :  ก็ตองไปปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยู 

เพราะจะเปนเหตุในการที่จะตองมาปรับแกกฎหมายบางเรื่องที่เปนเรื่องที่เกี่ยวของ บังเอิญวากฎหมาย 

ที่ดินมนัซับซอนมากอยู คนที่ทาํวทิยานพินธสาขากฎหมายเอกชนทีน่ั่งอยูในนี้ทราบดีวา ปญหาเรื่องที่ดิน 

ซับซอนมากนอยแคไหน คนที่เรียนวิชากฎหมายลักษณะทรัพยและทีด่ินในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๙/๒ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ของทุกมหาวทิยาลยัทราบปญหานี้ดี แลวก็นิตกิรของทกุกระทรวง ทบวง กรมทีเ่กีย่วกับเร่ืองที่ดนิทราบ 

ปญหาเรื่องนีด้ี ไมยิ่งหยอนไปกวาสวนอืน่ที่เกีย่วของกับการใชกฎหมายเรื่องนี้ครับ มปีญหาคอนขางมาก 

ทีเดียวครับ ถาอยางนัน้คงไวตามตัวบทไดไหมครับ หรือไมก็เพิ่มเขาไปคําหนึ่ง คําวา ทั้งกรรมสทิธิ์ และ 

สิทธิในที่ดินจะเพิ่มลงไปก็ไดนะครับ แลวมันก็ตรงกัน 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมเปนไรคะ ตอมาต้ังยาวแลวไมใสก็ไดคะ  

 ประธาน  :  ขอบคุณครับ ตอไปเลยครับ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๓) รัฐตองจัดใหมีการวางผงัเมืองเพื่อประโยชนในการดูแล 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธภิาพ  

 ประธาน  :  จริง ๆ คําวา พฒันา มันมีความหมายแฝงอยูเยอะ คือในทางการผงัเมือง 

เขาจะไมพฒันาในสวนที่ไมอยูในโครงการผังเมือง แตปรากฏวาประเทศไทยของเราเราไมเคยสนใจเรื่อง 

ผังเมือง ผังเมอืงก็คือกระดาษแผนหนึ่ง จริง ๆ แลวตางประเทศเขาจะไมพัฒนาเลย จริง ๆ มนัมงีานวิจยั 

จํานวนมากเกีย่วกับเร่ืองนีท้ีก่ระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แตวาถาดถูอยคําใน (๓) 

ก็คงพอไปไดใชไหมครับ แมวาไมตองใสคาํวา พฒันา ไปขยายความอะไรตาง ๆ ลงไป ก็อาจจะไมจําเปน 

ใชไหมครับ  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มีผูอภิปรายไหม มันตรงไหม มีคนเขาเพิ่มอะไร 

หรือเปลา มีทีม่าจากโยธาทีอ่ภิปรายบอย ๆ  

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  แคอธิบายความ แตไมมีเปนเจตนารมณ 

 ประธาน  :  มันเปนเรื่องที่รูกันในหมูวงแคบนิดหนึ่ง บางคนไมคอยเขาใจเทาไร เขาก็เลย 

มาอธิบายความ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  กับผังเมืองเฉพาะดาน ผังเมืองรวมเรายังทําไมไดเลย 

มันไปติดเจาพอเจาอะไรทั้งหลายกท็ําไมได พรบ. ก็ยงัติดอยู ก็เอากวาง ๆ อยางนี้ก็แลวกัน  

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๔) รัฐตองจัดใหมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

และทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม โดยใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบโดยตรงมีสวนรวมในการสงวน 

บํารุงรักษาและใชประโยชนอยางสมดุลตามความหลากหลายทางชีวภาพ  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอประทานโทษนะคะ ทานปราน ที่จริงถาสมมุติเราจะพูด 

รวม ๆ เราพูดถึงการจัดสรรการทรัพยากร ใชคํารวมเลยก็ได เขาแยกน้าํและอยางอื่นมันก็เหมือนกนั  

เพียงแตวาตอนทายที่บอกวา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายอยางสมดุล 

มันตองใชอยางสมดุลอยูแลว พอดีอาจารยอาจจะไปเปลี่ยนมนัหนอยหนึง่วา ใชประโยชนอยางสมดุล 
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วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ตามความหลากหลายทางชวีภาพ ซึ่งที่จริงมันตองใชประโยชนจากความหลากหลายทางชวีภาพอยาง 

สมดุล  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมรูจะแปลอยางไร แปลเหมือนกนัหมด 

 ประธาน  :  ไมรูจะแปลอยางไรลอกตัวบทลงไปก็ได เพราะมันตก Key word ไป  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เมื่อสักครูบอกวาเอาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

แผนไมเอา รัฐตองจัดการทรพัยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม  เปนระบบและเปนธรรมใชไหม เพราะทาน 

บอกวาทรัพยากรน้าํมนัรวมดวยแลว ทรัพยากรธรรมชาติมันรวมหมดวาอยางนัน้ สําคัญคือประชาชน 

ตองมีสวนรวม โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการสงวน บาํรุงรักษาและใชประโยชนตามความหลากหลาย 

ทางชีวภาพอยางสมดุล  สมดุลไวทาย  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ :  ขออนุญาต Lecture หนอยนะคะ บอกวา เพื่อเปนการ 

ใชประโยชน  ใชประโยชนจากอะไร จากทรัพยากรธรรมชาติสวนหนึ่ง แลวจะมีความหลากหลายทาง 

ชีวภาพที่คนจะเอาไปใชได อยางสมดุล กเ็ลยอยูขางหลงั  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เหมือนตัวบท เขาใจวาลอกตัวบท 

 ประธาน  :  ถามันไมครบกต็องใชตามตัวบท ไมรูจะทําอยางไร ก็เราจะเขียนออกมา 

ผมถามนพรัตนนิดหนึง่ นพรตันลองอานในรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญหรือยัง เร่ืองนี้เขาพูด 

มากไหมมาตรานี ้ไมเยอะนะครับ ถาอยางนั้นเอาขอความใหครบใหตัวบท เพราะวาในตัวบทเขาเขยีน 

ดีกวาอยูแลว เดี๋ยวเขียนไปเขียนมาคนเลยมาดูแตเจตนารมณเลยไมครบ ก็ไมรูทําอยางไร เพราะวา 

เราเขียนละเอยีด เราไลมาอยางนี้ เลยไมรูจะทาํใหส้ันอยางไร ถาตัดตองตัดทั้งหมดในภาพรวม ตอไป (๕) 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๕) รัฐตองบํารุงรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและควบคุมจาํกัด 

มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชวีิต โดยใหประชาชน ชมุชนทองถิน่ และองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นมสีวนรวม 

 หมายเหต ุ

 หลักการคงเดมิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ โดยเพิม่ 

รายละเอียดการดําเนนิการตามแนวนโยบายในดานทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหครอบคลุม 

มากยิง่ขึ้น  

 ประธาน  :  มันตกคําวา หลกัการพัฒนาทีย่ั่งยนื ไปคําหนึ่ง เอาไวขางหลังไดหรือเปลา 

ตัวเหมือนวามนัครอบคลุมทัง้หมดใชไหมครับ คําวา หลักการพฒันาทีย่ัง่ยนื คลุมหมดทั้ง (๕) นี้ใชไหม 

ถาอยางนั้นเอาไวขางหลงัก็ได ตามหลกัการพัฒนาทีย่ั่งยนื เติมเขาไปขางหลังแคนีพ้อ ตอไปหมายเหต ุ

ครบไหมครับ เพิ่มแนวนโยบายในดานที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

พอไดใชไหมครับ ดานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ําไมตองกลาวถงึ เมื่อสักครูนี้ใน (๔) เขยีนใหด ี

ทรัพยากรน้าํและทรัพยากรธรรมชาติอยางอื่น หรือทรัพยากรธรรมชาตอ่ืิน ถาไมมีคําวา อ่ืน จะทาํใหงง 

ไปดู Wording หนอยนะครับ ทนีี้มาถึงตรงนี้มันก็หมด ทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติแลวก็ส่ิงแวดลอม อันนี ้

คงผานไดนะครับ ตอไปหมายเหตุขอ ๒ จริงหรือเปลาครับ ที่เขียนเนื้อหาลึกซึ้งอยางนี้ตั้งแตฉบับ ๒๕๑๗ 

เปนครั้งแรก 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ไมครับ ตัดออกครับ 

 ประธาน  :  ถาไมก็ตัดออกนะครับ  

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  สวนที่ ๙  แนวนโยบายดานวทิยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา 

และพลังงาน  

 มาตรา ๘๖  

 เจตนารมณ  

 กําหนดแนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญาและพลงังาน 

๑. รัฐตองสงเสรมิพัฒนาบุคลากรดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี รวมทัง้สนับสนนุ 

งบประมาณใหในการศึกษา คนควา วิจัย วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานตาง ๆ เพื่อนาํผล 

การศึกษาคนควาไปใชประโยชนอยางกวางขวาง โดยตองจัดใหมกีฎหมายและสถาบันการศึกษา และ 

พัฒนาดานวทิยาศาสตร เทคโนโลย ี 

 

 

 

         - ๑๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๐/๑ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เจตนารมณนีก้็ยังขาดคําวา รัฐ อะไรที่วานี้เหมือนกับมาตรา 

อ่ืน ๆ นะครับ คือมันลอย ๆ ไป ไมรูวาใครใหทาํอะไรครับ กําหนดแนวทางใหรัฐตองพัฒนาหรือครับ 

  ประธาน  :  กําหนดแนวทางใหรัฐบาลตองพัฒนา เดิมเราเขียนวา รัฐบาล มา ตองพัฒนา 

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญาและพลงังาน ผานไดนะครับ ตอไป (๑) ใชไหมครบั 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผม Check ดู มันมี Keyword อยู ๓ อันก็คือ 

สงเสริมพฒันาบุคลากร แลวก็สนบัสนนุดานงบประมาณ คนควา และนําผลการคนควาไปเผยแพร 

เพื่อใหเปนประโยชนตอสังคม ขณะเดียวกนัก็จัดใหมีกฎหมายเพื่อต้ังสถาบนันี้ข้ึนมา  

  ประธาน  :  (๑) ไดไหมครับ ถาไมมี Comment อะไรจะไดผานนะครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อะไรที่เปน กกต. ทานประพนัธ นยัโกวทิ ทานจะพูด

เร่ืองนี้ คงไมมใีนนัน้นะครบั  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  พัฒนาดานวทิยาศาสตรหรืออะไร 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมรูเหมือนกนั ผมไมไดเขียน จะเปนนักวทิยาศาสตร

หรือครับ 

  ประธาน  :  เราเขียนวาใชประโยชนอยางกวางขวางนะครับ ในเจตนารมณเขียนวา  

ใชประโยชนอยางกวางขวาง นะครับ ในตวับทเขาเขียนลึกลงไปหลายดาน ขณะนี้คงตองไปเร่ืองไปออก

กฎหมายอะไรดวย และเรื่องหลักสถาบนัการศึกษาดวย  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มี สกว. อยูแลว ทําไมเขาจะตองตั้ง 

  ประธาน  :  แลวก็ สสวท.  

นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  แลวทําไมเขาตองตั้งขั้นมาอีก 

ประธาน  :  และโรงเรียนตาง ๆ ที่เขาเนนเรื่องโรงเรียนทีบ่างแคก็ไปดูอันโนน โรงเรียนที ่

ชลบุรีก็ไปดูอันนี ้ซึ่งแตกตางกนัไป ใหเปนรูปธรรม ไมใชวาหองทดลองเปนหองทดลองเหมือน ๆ กนั อันนัน้

เปนเรื่องที่เขาทํากนัอยู ก็คงจะพอไปไดนะครับ นาจะผาน (๑) ไดนะครับ เพราะในตวับทเขาก็มีเขยีนตรงนั้น 

ตอไป (๒) นะครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๒) สงเสริมการประดิษฐคิดคนเพื่อใหเกิดความรูใหม ๆ  

รักษาและพัฒนาภูมิปญญาทองถิน่และภมูิปญญาไทย รวมทัง้คุมครองทรัพยสินทางปญญา  

  ประธาน  :  การคนคิดเพื่อใหเกิดความรูใหม ผมจําไดเลยวาทานอาจารยจรัญ ภักดธีนากุล 

เสนอ แตเราเติมไมยมก (ๆ) เขาไปนะครับ เอาออกไดไหมครับ เหมือนตัวบทไมเปนไร ผานไดนะครับ ตอไป

ขอ ๓ สงเสริมและสนับสนนุการวิจยั 
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  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๓) สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และใชประโยชน

จากพลังงานทดแทน โดยคํานึงถึงสิง่แวดลอมอยางตอเนือ่งเปนระบบ  

  ประธาน  :  Keyword คือพลังงานทดแทน ซึง่ไดจากธรรมชาติและเปนคุณตอส่ิงแวดลอม

อยางตอเนื่องและเปนระบบ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เติมไปก็ได ธรรมชาต ิที่จริงทดแทนอาจจะกวาง

เหมือนกนั ใส ธรรมชาติ ลงไปหนอย ทดแทนจากธรรมชาติ แคนัน้พอ เพื่อคํานงึถงึสิ่งแวดลอม 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หมายเหต ุหลกัการคงเดมิตามรัฐธรรมนญูแหง 

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเพิ่มรายละเอียดการดําเนนิการตามแนวนโยบายในดาน

วิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญา และพลังงานใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  

  ประธาน  :  อันนี้ผานไดนะครับ แลวป ๒๔๙๒ นี่ละครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  ตัดออกแลวกันครับ 

  ประธาน  :  ตัดออกไดนะครับ ไมรูวาตองยอนกลับไปตัดออกเรื่องอื่นในการประชมุคร้ัง

กอน ๆ ดวยหรือไม 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มันมีแลวไมครบครับ คงจะไมใช แตถาหลกัไหนทีเ่ปน

หลักที่บัญญัติก็ โอ.เค.  

  ประธาน  :  เขาใจวาแตกอนเราไมเขียนละเอียดขนาดนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนฉบับแรก 

ที่เขียนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐละเอียดเปนพิเศษ เขาใจวาจะเปนอยางนัน้ดวย ไมเปนไรนะครบั ตอไป

สวนที่ ๑๐ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  มาตรา ๘๗  

เจตนารมณ  เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ รัฐตองมแีนวนโยบายสราง 

ความเขมแข็งภาคประชาชน และเปดโอกาสใหชาย หญิง มีสวนรวมอยางเทาเทยีมกันในดานตาง ๆ เชน  

๑. สงเสริมใหภาคประชาชนและประชาสงัคมมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ 

การวางแผนพฒันาประเทศ ดานเศรษฐกจิและสังคมทัง้ในระดับทองถิน่และระดับประเทศ 

  ประธาน  :  ผมไมทราบวาเราเคยอธิบายคําวา ภาคประชาชน หรือ ภาคประชาสงัคม หรือ

ภาคพลเมืองอะไรบางหรือเปลาครับ ในตัวบทจะใชคําสลับไปสลับมา เหมือนกับในประมวลกฎหมายอาญา 

เดี๋ยวใชคําวา ทรัพย เดี๋ยวใชคําวา ทรัพยสิน อะไรตาง ๆ ทีนี้เหมือนกับเราไมเคยอธิบายใชไหมครับ เราเคย

อธิบายเรื่องหลักการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี หรือหลกัธรรมาภิบาล ๖ ขอ เราเคยอธิบายเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพยีงอะไรพวกนี้ แตคําวา ภาคประชาชน หรือ ภาคประชาสังคม แมในการอภปิรายในคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญหรือวาในสภารางรัฐธรรมนูญก็จะมคีําถาม แตไมทราบวาเราจะทําไดอยางไรหรือไม  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๐/๓ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

เรามีความหมายทีช่ัดเจนหรอืไม ถาคําวา Civil Society บางคนก็แปลวา ภาคประชาสังคม อะไรพวกนี้  

หรือการเมืองภาคพลเมืองอะไรพวกนี้ ไมทราบวาจะมี Comment อะไรไหมครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ในนี้มันแปลอยู ๒ อัน Civil Society ทานอาจารย 

รัชฎาภรณเขาใชคําไหนครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ที่จริงเราอาจจะไมตองไปอธิบายไหมคะ เพราะวาที่จริงถา

อยางเขาพูดถงึวา อยาง (๑) ในหนา ๑๑ สงเสริมใหภาคประชาชนหรือประชาสังคม เขาใจวาภาคประชาชน

มันหมายถึงประชาชนทั่ว ๆ ไป เปนบุคคลก็ได เขามามีสวนรวม หรือประชาสังคม ถาประชาสงัคมก็เหมือน

เปนกลุม เปนเวท ีเปนกลุม เปนดานอะไรอยางนี้ ประชาสังคมนี ่หรือถาภาคพลเมือง ที่จริงความหมายก็

ใกลเคียงกนั เพียงแตวาถาภาคประชาชนอาจจะหมายถึงใครก็ได แตพอภาคพลเมืองหรือภาคประชาสังคม

นี่อาจจะเปนสวน เปนกลุม เปนกอน เปนอะไรอยางนี้คะ  

  ประธาน  : เติมไหมครับวา ไมวาในรูปแบบใด หรือทุกรูปแบบ เพราะดูเหมือนเราสงเสริม

หมดใชไหมครบั  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ใช อาจจะไมตองบอกก็ได เพราะวาถาอาจารยบอกไป 

อยางนัน้ ก็จะมีทั้งเปนนิติบคุคลและไมเปนนิติบุคคล ซึง่ในทีน่ี้ไมไดหมายถงึนิติบุคคลอยูแลว ก็เปนใคร 

ก็ได ที่จริงภาคประชาชนจะกวางที่สุดอยูแลว ก็คือใครก็ได แตพอประชาสังคมเขามามันก็จะมีประชาคม  

ถาประชาคมคือของรัฐ ประชาสังคมคือของเอกชน คอืของหมอประเวช ถาเปนประชาสังคมนี่สายหมอ 

ประเวช เพราะตอนแรกทางสายหมอประเวชก็ใชประชาคม พอกระทรวงมหาดไทยไปใชประชาคมบาง 

พวกนี้กเ็ลยหนีไปใชคําวา ประชาสังคม ดิฉันก็ยงัเคยพูดในทีป่ระชุมบอกวา ถาใครมาใชคําเหมือนตัวเอง

แลวตองหนีไปนี่ หาเตรียมคาํไวอีกสัก ๒๐ คํานะ ยงับอกเขา เพราะฉะนัน้ภาคประชาชนที่จริงจะกวางและ

ทั่วไปที่สุดคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คลาย ๆ Popular People ผลประโยชนมีอะไร 

รวมกันบาง แตวาการวมกนัหลวม ๆ มีเปาหมายใกลเคียงกนั 

  ประธาน  :  ในขอ ๑ เราใชคําวา ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ขอ ๒ ใชคําวา  

ภาคประชาชน พอเปน ขอ ๓ กับ ขอ ๔ ในบันทึกเจตนารมณนี่ใชคําวา ประชาชน ที่จริงคําวา ประชาชน  

มันกวางที่สุด ไมรูวาเราจะเนนลงมาที่คําวา ภาคประชาชน หรือ ประชาสังคม อยางไหนจะดีกวากันครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เราจะเขียนแบบตัวบทมันก็ประชาชนอยางเดียว  

แตถาเราเขียนใหมีแบบ (๑) ผมเขาใจวาจะภาคประชาชน จะไปฟงเขาคงไมได ตองเปนกลุมเปนกอนเขามา

ในการทําแผน เชน สงเสริมประชาชน มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๐/๔ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

สังคมทัง้ระดับชาติ ระดับทองถิน่ ทองถิน่นีช่ัดเลยตองเปน Civil Society ระดับชาตินี่อาจจะแสดงความ

คิดเห็นตางคนตางแสดงเขามานีน้าจะได ผมก็เลยมองวานาจะม ี๒ สวน 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมไดคะอาจารย ที่จริงแลวไมวาระดับชาติหรือระดับทองถิ่น 

ประชาชนโดยทั่วไปนี ่กฎหมายจะอนุญาตใหทัง้ประชาชนและทัง้กลุมคนอยูแลว เพราะฉะนัน้ถาใหกวางนี่

ประชาชน  

  ประธาน  :  (๑) กําลังสงสยัถอยคํา เชิญทานประโภชฌ เจตนารมณนะครับ ชวยยอนขึ้นไป

ขางบนหนอย  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ในสวนของการพัฒนาประเทศเราจะบอกใหขยายไปเลยหรือ 

ไมครับ เพราะวาใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) มนัมีแตกออกไป เราอาจจะเพิ่มวา เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม 

ในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครอง รัฐตองมีแนวนโยบาย คาํวา 

สรางความเขมแข็ง นี่ผมมองเหน็วา จริง ๆ แลวอยางใน (๑) (๒) และ (๓) นี่การมีสวนรวม แตไมไดหมายถึง

เร่ืองของความเขมแข็ง ความเขมแข็งนี่มา (๔) แลว (๕) กไ็มไดเนนเรื่องความเขมแข็ง เพราะฉะนัน้ถาเรา 

เอามาขึน้เปนความเขมแข็งแลวเชน (๑) (๒) (๓) (๔) ดูเหมือนมันจะแข็งทั้ง ๔ วงเลบ็ครับ จริง ๆ แข็งแค (๔) 

วงเล็บเดยีว เพราะฉะนัน้อนันีน้าจะเขียนวา รัฐตองมีแนวนโยบายในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีอัตราสวนของชายและหญิงเทา ๆ กนั หรือใกลเคียงกนั อะไรทาํนองนี้ครับ แลวเขาถงึ

จะ (๑) (๒) (๓) (๔) ไลมาอยางนี้ คือถาเราไปขึ้นเขมแข็ง ดูเหมือนเราจะเขมแข็งทัง้ ๔ วงเล็บ ซึง่ไมเกี่ยว 

บางวงเล็บไมเกี่ยวกับความเขมแข็งเลยนะครับ แตเขาบอกวาใหไปรวม รวมเพื่อพฒันามีสวนรวม ใหม ี

สวนรวมในการตัดสินใจในนโยบาย ในการวางแผน ในการตรวจสอบ มันไมใชเกีย่วกับความเขมแข็งครับ 

เพราะฉะนัน้ผมไมเหน็ดวยทีจ่ะขึ้นมาขางหนาดวยถอยคาํนี ้เพราะจะครอบคลุม ๔ วงเล็บอยางที่วาครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  รัฐตองมีแนวนโยบายในการสรางการมีสวนรวมของ

ประชาชน  

นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทั้งนี้โดยกําหนดใหมีอัตราสวนของชายและหญิงที่ใกลเคยีงกนั 

นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เปดโอกาสใหมีสัดสวนใกลเคียงกนั รัฐตองม ี

แนวนโยบายในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในสัดสวนที ่

ใกลเคียงกนั ใหหญงิ ชาย อันไหนขึ้นกอน 

  นางรัชฎาภรณ  สภาวส ุ :  อันไหนกอนก็ไดคะ เอาชายขึน้กอนก็ได  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  แตอัตลักษณไมตองนะครับ  

 

                  - ๑๑/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๑๑/๑ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แตบางที่ก็เอาชายขึน้กอน  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ใกลเคียงกนั มนัก็จะตอกับอันนั้นได 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมตองคะ เอาส้ัน ๆ งาย ๆ เขาใจกนัอยูแลว ไมตองไประบุ 

อาจารยบอกวาทาํเปนรัฐธรรมนูญฉบับสุภาพบุรุษ กวาจะไดเถียงกันจะเปนจะตาย 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอ ๑ 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๑) สงเสริมใหภาคประชาชนและประชาสงัคมมีสวนรวม 

ในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนพฒันาดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับทองถิน่และระดับ 

ประเทศ  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ภาคประชาชนกับนี่จะเอาไหม หรือวามีสังคม 

กับภาคประชาชน 

 ประธาน  :  คือบางคนเขาจะบอกวาเขาไมใชภาคประชาชนแลวเขากไ็มใชประชาสงัคม 

แตวาเขาขอมสีวนรวมในฐานะเปนประชาชนคนหนึง่จะไดไหม ก็เราไปลอวาเขาเปนภาคประชาชนกับ 

ประชาสังคม เขาบอกเขาไมใช สมมุติเราไปเขียนอยางนีจ้ะมีคนมาตอวาไดเหมือนกนั  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ภาคประชาชนในที่นีม้ันหมายถงึอยางภาครัฐ ภาคประชาชน 

ก็คือประชาชนใครก็ได แตถาจะตัดออกใหมันเปนเหลือแตประชาชนก็ได  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  มองคนละมิติกัน 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ตัดคําวา หรือประชาสังคม ออก ถาจะตัดนะครบั 

แลวก็เปน ภาคประชาชน ไปทั้งหมดเลยถาอยางนั้น  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไดคะ ทานประธาน สงเสริมใหภาคประชาชนเหมือนกบั 

เปนการบอกเลา แตก็เอาประชาสังคมออกเสีย มันจะมปีระเด็น  

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๒) สงเสริมใหภาคประชาชนเขาถงึขอมูลและมีสวนรวม 

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจทางการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการจดั 

บริการสาธารณะ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  แคตรงนี้ไดไหม ตัดคําวา บริการสาธารณะ ออกไดไหม 

เพราะวามนั Cover อยูแลว ดีไหม มนัจะไดส้ันลง ไมตัดตัวบทเปะเลย มนัก็ Cover อยูแลว เศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม  

 ประธาน  :  นาจะไดนะครับ ในกรอบใหญมักจะพูดถึงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  : รวมตัดสินใจทางการเมือง เศรษฐกจิ และสังคม 

ตัดออกไปหมดเลย  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๑๑/๒ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๓) สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

การใชอํานาจรัฐทุกระดับ  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ   :  ทําไมไมเปนภาคประชาชนละคะ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  : ใสแลว  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอโทษไมไดอานจอ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อยางนีไ้มรูอันไหนยบุรวมกัน เหมือนกนัก็เลยเขียนไป 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขอประทานโทษนะคะ ทาํไมเราไมเอา (๔) ข้ึนไปรวม 

ไวกับ (๒) อันนั้นคิดเห็น รวมตัดสินใจการเมือง การปกครอง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  (๓) ตรวจสอบอํานาจ การใชอํานาจรัฐ  ตอไป (๔) 

 นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  (๔) สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 

อยางกวางขวาง เชน การใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขอยางกวางขวาง และสงเสริมใหประชาชนในภาคสวนตาง ๆ ไมวาจะเปน 

ผูพิการหรือทพุพลภาพไดมโีอกาสทางการเมืองอยางเทาเทยีมกนั  

 ประธาน  :  ขออนุญาตวา รวม (๔) กับ (๕) ทีนีม้ี เชน มอีะไรอยู ในสวนที่เพิ่มเขาก็คอื 

กฎหมายจัดตั้งกองทนุพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจะเติมตรงนี้ลงไปไดไหม ในตัวบท มาตรา ๘๗ (๔) 

อยูตรงนี้เลยครับ เร่ืองกองทนุพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ตองไปออกกฎหมายจดัตั้งกองทุน 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 

 ประธาน  :  คือเมื่อสักครูคําวา ความเขมแข็ง หายไป แลวความเขมแข็งตองมาอยูใน 

อนุนี ้ประชาชนมีความเขมแข็งในทางการเมือง  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  สงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 

ถาอยางนั้นเอาใหม สงเสริมใหภาคประชาชนมีความเขมแข็ง  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  อยาง (๔) นะคะ ฝากอาจารยหนอยวา เขียนไมเปนนะคะ 

พอพูดถงึประชาชนมีความเขมแข็งทางการเมือง แลวกําหนดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมือง 

ภาคพลเมืองขึน้มาเพื่อความเขมแข็ง เพื่อใหเขาดําเนนิการเพื่อความเขมแข็งทางการเมือง  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถาอยางนัน้ก็สงเสริมใหมีการจัดตั้งกองทนุ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  การจัดตั้งกองทนุกาํหนดเลย จัดใหมกีฎหมายจัดตั้งกองทนุ 

และเพื่อสงเสรมิประชาชน 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  มันมักจะสงเสริมใหภาคประชาชนมีความเขมแข็งในทาง 

การเมืองไมวาจะแงไหน ในแงในการตรวจสอบ ในแงในการแสดงความคิดเห็น ในการเสนอความตองการ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๑๑/๓ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ตรวจสอบมีแลวใชไหมครับ เพราะวากองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองมนัมีวัตถปุระสงคเพื่อใหเปน 

สวนหนึง่ที่สําคัญในการแสดงความคิดเหน็โดยใชเงินตรงนี้ใชไหมครับ เพื่อใหการมีสวนรวมเปนรูปธรรม 

และมีรูปแบบที่ชัดเจน จงึจะตองมีกองทนุ เพราะไมอยางนั้นก็จะลอย ๆ ไป สงเสรมิมันไปลอย จากนี ้

เปนตนไปเราไมลอยแลว มเีงินแลว 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คืออยางนี้ไดไหม ถาอยางนัน้อันแรกคงไว ก็คือสงเสริม 

ใหมีสวนรวมอยางกวางขวางและจัดใหมกีฎหมาจัดตั้งกองทนุเพื่อพัฒนา หลกัก็คือตองสงเสริม แลวก ็

เชน นี่ไมเอา โดยจัดใหมีกฎหมายจัดตั้งกองทนุพฒันาการเมือง ก็คือ เชน ไมตองเอา สงเสริมใหภาค 

ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองอยางกวางขวาง โดยใหมีกฎหมายจดัตั้งกองทุนพฒันาการเมือง 

ภาคประชาชน 

 ประธาน  :  ภาคพลเมืองครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ภาคพลเมือง อันนี้ใชพลเมือง ถาอยางนัน้ก็ไมเอาแลว 

แคนี้ก็พอแลวถาอยางนั้น  

 ประธาน  :  ขออนุญาตครับ ในตัวบทมนัมคีําวา เครือขายทุกรูปแบบ มันมทีุกเครือขาย 

ทุกประเภทเลย  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  พัฒนาเครือขายใชไหม 

 ประธาน  :  คือคนพิการมันรวมอยูในตวับทอยูแลว เครือขายทกุรูปแบบ แลวเครือขาย 

ทุกรูปแบบกวางมาก ทานอาจารยรัชฎาภรณครับ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ กําลงัคิดวา ถาสมมุติวาเรารวมใหมเลย 

เขียนใหมแลวนะนอง เรารวมใหมเลยวา ใหมีการจัดตั้งกองทนุพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เพื่อสงเสริม 

ใหประชาชนมคีวามเขมแข็งทางการเมือง การมีความเขมแข็งทางการเมืองก็คือใหประชาชนมีสวนรวม 

ในการกาํหนดนโยบาย เอา (๑) (๒) (๓) จนกระทั่งตรวจสอบเขามาดวย แลวกก็ารดาํเนนิกิจกรรม 

สาธารณะใน (๔) แลวก็รวมไปถึงวา พอพูดถึงสวนรวม ๓ วงเล็บแลวนี ่แลวก็ไปเขาบอกวา คือกองทนุนี ่

นอกจากเขาไปทําใหเขมแข็งทางการเมืองดวยการใหประชาชนมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบาย 

ในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตาม (๒) แลวก็ตาม (๓) ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ และ 

ชวยเหลือดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชมุชน แลวก็ใหรวมตัวกนัในเครือขายทุกรูปแบบ  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เขียนไมได  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เดี๋ยวคอยเขยีน กําลงัพูดถงึหลกัการตรงนี้  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ถาทานอภิปรายอยางนี้ ทานตองมวนกลบัไปทุกมาตรา 

ผมก็ชอบ แตมันยาก มันทําไดบางอัน 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๑๑/๔ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางรัชฎาภรณ  สภาวส ุ :  ก็ใช มนัทาํไดบางอนั อันนี้อาจจะเห็นไดชดั แตไมเปนไร 

ถาเอาอยางนีก้็ได เพียงแตวาตรงนี้เสนอวา เราก็บอกวา (๔) ก็คือต้ังกองทนุขึ้นมา ทีจ่ริงพอตั้งกองทุน 

พอเขียนอยางนี้มันตัดขาดจาก ๓ อันขางบนเลย วาเราตั้งขึ้นมาเพื่อใหเครือขายเขาทํากจิกรรมเฉย ๆ  

แตสุดทายอยาลืมวาความเขมแข็งในทีน่ี้อยูใน (๕) ของตัวบท ตองใหประชาชนใชสิทธิเลือกตัง้โดยสุจริต 

และเที่ยงธรรม อันนี้มนัก็เปนรูปธรรมอีกปลายทางหนึ่งของภาคของการเมือง ก็ใสตรงนี้ดวยก็แลวกนั  

สวนใสอยางไรก็อาจารยวัชรินทรกับนอง ๆ วากัน  

 ประธาน  :  อันนีท้ี่ผมมีคาํถามตอไปอีก คอืจริง ๆ แลวเพื่อใหเปนรูปธรรมเขาถึงล็อกวา 

ใหมีกฎหมายมาจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองขึ้นมา แลวตองไปสงเสรมิเครือขายทุกรูปแบบ 

คํานี้กก็วางมาก ไมวา Register หรือไม Register กับทางการ แตวาอันนี้เราจะตองเขยีนไหม ทุกรูปแบบ 

หมายความวาอะไร แลวเขายังสงสัยคาํวา ภาคประชาชนมนัรวมถงึอะไร มันนาจะตองอธิบายเปนตัวอยาง 

สักเล็กนอยกย็งัดี มากกวาไมอธิบายเลย เพราะคนจะตคีวามแตกตางกันวาภาคประชาชนหมายความ 

ถึงอะไร อีกอนัหนึง่ก็คือเร่ืองนี้จะสอดคลองกับสภาพัฒนาการเมือง ซึง่เดิมเปนสภาปด ก็คือเร่ืองของรัฐ 

แตสภาพัฒนาการเมืองที่กาํลังออกแบบกนัอยูมนัเปด ระบบเปด แลวก็เนนไปถึงประชาชน แลวมนัมา 

สอดรับกัน แลวผมกพ็ยายามจะดู แตพยายามดูในรายงานการประชุมของสภารางรฐัธรรมนูญ มิได 

กลาวถึงกันเทาไร แตเขาไปพูดถึงกันมากในอีกวงหนึง่ทีสํ่านักนายก แลวก็ทีเ่ขากาํลงัจะเสนอกฎหมาย 

บังเอิญวาผมไปอยูในตรงนั้นดวย กเ็ลยรูวาเรื่องนี้เกีย่วของกนั เพียงแตวาไมมาพูดกนัในสภาราง 

รัฐธรรมนูญเลย เลยไมรูจะทาํอยางไร เพราะวาถาเขียนไปก็เกนิ พยายามอานอยูวามีคนอธิบายเชือ่มโยง 

หรือไม ตัวประสานที่อยูใน สสร. มีอาจารยนครินทรและอาจารยคมสนัอยู จะพยายามดูอยูวาถามีพูดถงึ 

อยากใหโยง แตถามนัไมพูดถึงก็ไมรูจะทําอยางไร ถาไมโยงก็ไมเกี่ยวของกัน ทีจ่ริงมนัเกีย่วของกัน  

๓ อยาง  ๑. แผนแมบทพัฒนาการเมือง  แผนพัฒนาการเมืองในตัวบทรัฐธรรมนูญ   ๒. สภาพัฒนา 

การเมือง  และ ๓. กองทนุพฒันาการเมืองภาคพลเมือง เพราะกองทุนพัฒนาการเมอืงภาคที่ไมใชพลเมือง 

มันมีกองทุนของมันอยูแลว ตอนนี้ก็เลยมาตั้งกองทนุพฒันาการเมืองภาคพลเมืองเขาไปในสวนนี ้ไมรูวา 

เราจะไปโยงในภาพนัน้ใหเห็นหรือไม 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ก็คือไมอยากใหโยง เพราะวาที่มามนัไมเหมือนกนั แลวก ็

อยางสภานัน้ ที่จริงตอนที่ตั้งขึ้นมาพวกเราก็ไปวิจารณกนัอยูมากเหมอืนกนัที่บานมนัง ทนีี้มนัตองอยูที่วา 

ถาเวลาอาจารยพัฒนาตรงนัน้ไปสภาการเมืองตรงนัน้ ถาทาํไปแลวอาจารยดึงตัวนัน้มาโยงอันนี้ได 

แตอันนี้ตั้งเปนหลกัก็อยาเอาไปโยงเลย ทีม่าแตละสวนมันก็ไมเหมือนกนั อาจารยก็พยายามโยงใหมันมา 

ใชตรงนี้ใหไดก็แลวกนัเวลาอาจารยทําตรงนัน้ เพราะอาจจะยุบไดนะคะอันนัน้ 

          - ๑๒/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๒/๑ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  เขาไมเสนอดวยครับ ไป ๆ มา ๆ เขารอรัฐธรรมนูญแลว ทีแรกวาจะเสนอ  

แลวสํานกันายกไมรูวาจะเสนอหรือเปลา เพราะเขามาหวงเรื่องรัฐธรรมนูญ มาหวงเรื่องอื่น เร่ืองนัน้เขา 

ก็ระงับเอาไว จริง ๆ แลวตามแผนตองเสนอไปแลว ตองเขา สนช. ไปแลว แตไมเปนไรครับ กลับมาที่ตรงนี ้

ตกลงวาทานอาจารยรัชฎาภรณเสนอวาใหเอาคําวา กฎหมายจัดตั้งกองทนุพฒันาการเมืองภาคพลเมือง 

ไปไวยอหนาที ่๒ ใชไหมครับ แลวคอย List ตรงนี ้

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ตอนนี้ไมเสนอแลวคะ เปลี่ยนใจแลว เพราะวาคุณประโภชฌ

บอกวาไมอยางนัน้ตองยอนไปเรียงใหมที่อ่ืน เพราะถาดฉัินเสนอแปลวาเอาไววรรคแรกเลย แลวกบ็อกวา 

มีกองทุนนี้เพือ่จะพัฒนาการเมืองใหเขมแข็ง แลวอธิบายวาเขมแข็งคือ มีสวนรวมทกุระดับ ทกุรูปแบบ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เวลาเขาเขียนเขาไมเขียนเปนวรรค เขาเขียนเปนขอ ๆ 

แลวก็มาอยูในขอเดียว มนัเตมิทีละอยาง นารําคาญตรงนัน้  

  ประธาน  :  ชวยดูบนจอครบั  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เอาเปนวา ใหมีการจดัตั้งกองทุนพฒันาการเมือง 

ภาคพลเมืองเพื่อสงเสริมใหภาคประชาชนมีความเขมแข็งทางการเมอืง หรือครับ มีสวนรวมทางการเมือง  

ใชไหมครับ 

  ประธาน  :  ความเขมแข็ง กห็ายไปนะครับ มีความเขมแข็งและมีสวนรวมทางการเมอืง 

อยางกวางขวาง อยางนี้ไดไหมครับ อธิบายสักหนอยไหมครับวาภาคประชาชนมีความหมายอยางไร 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ดิฉันวาอาจจะไมตอง เพียงแตวาพอพูดถึงวามีสวนรวมแลว  

ก็อยาลืมที่จะใสวา สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมประชาชน ตองเปนเครือขายดวยหรือ ทกุรูปแบบตรงนี ้

ที่จริงพวกนี้แสดงความคิดเห็นก็คือการมสีวนรวมอยูแลว ไมทราบจะตองไปเรียบเรียงอยางไรใหไมซ้ําซอน 

ไมอยางนั้นพดูมาก็ซ้าํซอนกัน เพยีงแตวามี Keyword ที่สําคัญก็คือ ๑. มีกฎหมายกองทนุ เพื่อทีจ่ะให

ประชาชนเขมแข็งทางการเมอืง แลวสนับสนุนการดําเนนิงานของกลุมประชาชนที่รวมกันเปนเครือขาย 

ทุกรูปแบบใหสามารถ ที่จริงไมใชแคแสดงความคิดเหน็และความตองการหรอก ตรวจสอบได อะไรได 

ทุกอยางที่เปนการมีสวนรวม 

  ประธาน  :  ก็สนับสนนุบทบาทและการดาํเนนิการของกลุมประชาชนที่รวมกนัในลักษณะ

เครือขายทุกรูปแบบ โดยสนบัสนุนบทบาทและการดําเนนิงาน ไมรูวาคาํวา บทบาท เกินมาหรือเปลา 

สนับสนนุการดําเนนิงานของกลุมประชาชนทกุรูปแบบ แคนี้พอไหมครบั 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  พอแลวคะ 

  ประธาน  :  พอใชไหมครับ โอ.เค. ครับ  

นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  นาจะใช ดําเนนิการ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๒/๒ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ประธาน  :  แตในตัวบทก็ใชคํานี้เลยครับ ทีนีห้ายไปอันหนึง่ครับ ใชสิทธิเลือกตัง้โดยสุจริต 

และเที่ยงธรรม ไมรูตองไปเติมอีกอันหนึง่หรือเปลา 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อยางนีก้็ได เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการใชสิทธิ

เลือกตั้งทกุรูปแบบ วัตถุประสงคสุดทาย ทัง้นี้เพื่อใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

แคนั้น 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ถาบอกวา ทัง้นี้เพื่อใหประชาชน แปลวาเขียนมาทัง้หมด  

ทําทั้งหมดเพือ่เลือกตั้งอยางสุจริตก็ไมใช 

  ประธาน  :  อาจารยจะใหแกเปนขอ ๕ ใชไหมครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมขอ ๕ ก็ได แตหมายถึงวา รวมถงึ คือใหทาํอยางนี้ ๆ 

ประโยชนอยางนี ้รวมถงึใหใชสิทธิอยางสุจริต ถาบอกวา ทั้งนี้เพื่อ แปลวาทํามาทัง้หมดเพื่อใหเลือกตั้งสุจริต 

ซึ่งการเลือกตั้งก็ไมใชเปาหมายเดียว  

  ประธาน  :  รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดไหมครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ที่จริงมสีวนรวมทางการเมืองนี่มนั Cover ทุกอยางแลว 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แตวารูปธรรมเขาอยากจะใหพูดดวยวา ใชสิทธิอยางสจุริต

และเที่ยงธรรมดวย 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็ใชคําวา โดยเฉพาะ โดยเฉพาะการใชสิทธิ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  โดยเฉพาะ ก็ไมใชสําคัญมากกวาคนอืน่ ถาบอกวา และ 

อยางนี้ก็ได  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  โดยสนบัสนุนการดําเนินการของกลุมประชาชน 

ทุกรูปแบบ รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนใชสิทธิเลือกตัง้อยางสจุริตและเที่ยงธรรม เขยีนไปเขียนมาเดี๋ยว 

ก็ยาวไปอีก 

  ประธาน  :  คือเติมตรงนี้ก็ไมครบอีกนะครับ เพราะวาใน (๕) ม ีEducate ดวยนะครับ  

ความรู การศกึษา ประชาชน เร่ืองการพฒันาการเมืองการปกครองระบบประชาธปิไตย อะไรนีก่็มีอีกครับ 

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  หมายเหต ุหลกัการคงเดมิตามรัฐธรรมนญูแหง 

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยเพิ่มรายละเอียดการดําเนนิการตามแนวนโยบายในดาน 

การมีสวนรวมของประชาชนใหครอบคลุมมากยิง่ขึ้น แลวตัดขอ ๒ ออกครับ 

 

(พักการประชมุเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา) 
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เร่ิมประชุมใหมเวลา ๑๗.๔๕ นาฬกิา  

 

  ประธาน  :  ขออนุญาตดู หมวด ๖ รัฐสภา  

  นางสาวณัฎฐินี  พัดฉววีรรณ  :  เจตนารมณ เพื่อกําหนดใหรัฐสภาประกอบดวยสองสภา

คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา  

  กําหนดใหใชระบบสองสภาเพื่อใหมวีุฒิสภาทาํหนาที่ในการกลัน่กรองการตรากฎหมาย

ของสภาผูแทนราษฎรใหเปนไปโดยถูกตองและรอบคอบ และเพื่อใหการกลัน่กรองการตรากฎหมายมี

ประสิทธิภาพ จึงหามบุคคลเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวฒุิสภาในขณะเดียวกนั นอกจากนี้

สมาชิกวุฒิสภายังมีอํานาจในการตรวจสอบการทาํงานของฝายบรหิาร อํานาจในการเลือก แตงตั้ง  

ใหคําแนะนาํหรือใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนญู และมีอํานาจในการ

ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ เราตัดวรรคสองทิ้งไมดหีรือคะ มนัจะไปอยู

ในอํานาจของวุฒิสภา ตรงนีก้็แคใหรูวาม ี๒ สภาเทานั้น 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานครับ เจตนารมณตัวสีเขม ๆ ผมดูแลวเพยีงแค

อธิบายนะครบั คือเหตุทีจ่ําเปนตองมีสองสภา อยางหนึง่ที่สําคัญก็คือ เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกนัและกนั 

ใหมีการกลั่นกรอง มีการตรวจสอบ เปนสภาพี่เลีย้งอะไรทํานองนี้ เหตขุองการมีสองสภา เพื่อใหการทํางาน

ของสภานิติบญัญัตินั้น มีความรอบคอบยิ่งขึ้น นาจะใชคําพูดไปทาํนองนี้ มิไดหมายความวา เพราะเจตนา

ของมาตรา ๘๘ เพื่อตองการมีสองสภา แตเหตุที่ตองมสีองสภา เพราะตรวจสอบและเพื่อใหเกิดความ

รอบคอบในทางนิติบัญญัติ นาจะเปลี่ยนแปลงไดครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  แลวก็ใชแคนี้กพ็อ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เพื่อใหการตรากฎหมายเปนไปดวยความรอบคอบ 

ถูกตองและรอบคอบ อยางนัน้ไดไหม 

  ประธาน  :  คือการทาํงานของรัฐสภามีหลายดาน ถาคาํกลางก็คืออยางที่ทานประโภชฌ

บอกนะครับวาก็คือ เพื่อใหมีการตรวจสอบซึ่งกนัและกนัของสภา หรือเพื่อใหการทาํงานของฝายนิติบัญญัติ

มีความรอบคอบยิ่งขึ้น ตรงนี้คําวา การทาํงานของฝายนิติบัญญัติจะกวางกวาเรื่องของกฎหมาย เพราะมี

เร่ืองตรวจสอบ มีเร่ืองอืน่ ๆ ดวย ม ีKeyword คือคําวา การทาํงานของฝายนิติบัญญัติ นาจะรอได ทีนี้คาํ

ขางหนาจะชวยดูนิดหนึ่ง เพราะดูเหมือนวาเขียนแคนี้นาจะจบได ไมรูวาจะตองมีอยางอื่น เร่ืองอํานาจ

หนาทีเ่ขามาดวยหรือไมนะครับ  แลวเดี๋ยวในเรื่องของชัน้การรับฟงความเหน็ของประชาชนจะมหีมายเหตุ

อันหนึ่งบอกมาอยูแลววา ประชาชนเขาตองการใหมีสองสภาใชไหมครับ คราวนีเ้ขาใจวามีความเห็นอยู  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๒/๔ 
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ซึ่งเราพยายามจะไปเพิ่มตัวเลขในสวนนัน้ และเปนขอมลูดิบใสเขาไปอยูแลวในชองหมายเหต ุทนีีข้อดูตรงนี้

กอนไดไหมครับ ในที่สุดสภารางรัฐธรรมนญูก็ใหมีสองสภา แมวาจะมผูีแปรญัตติใหมีเพียงสภาเดยีวก็ตาม 

อันนัน้ก็ไมผานการพิจารณา ก็ใหมีสองสภา 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  แลวตอนอานรายงานเขาวาอยางไร ที่คุณการุณเขาจะ

เอาสภาเดียวสองสภา เขามีเหตุผลพเิศษอะไรไหม  

  ประธาน  :  ขอมูลกอน รายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญในสวนมาตรา ๘๘ ผม 

ไมทราบวาอยูในครั้งที ่๒๘ ทาย ๆ ใชไหมครับ แลวก็ตอที่คร้ังที ่๒๙ ใชไหมครับ พอมีขอมูลไหม เขาใจวา 

ในครั้งที ่๒๗ ไม Cover คร้ังที่ ๒๙ เลยหรอืครับ คร้ังที่ ๒๘ ตอนทาย ๆ มีไหมครับ ไมมีเลยหรือครับ 

เพราะฉะนัน้ถาจะดูก็ชวยดคูร้ังที่ ๒๙ จะมีนะครับ แตวาเอาตรงนี้กอน แคนี้ผมคิดวานาจะตรงนะครับ  

ที่อยูบนจอ คอืตัวดํานัน้ตัดทิ้งไป เพื่อใหมสีองสภานัน้ตดัทิ้งไป  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เปนอาํนาจเดยีวในนติิบัญญัติ ไมไดถวงดุลกับใคร

เทาไร สามารถยับยัง้ในอาํนาจไดใชไหม จะถือวาถวงดุลไหมตรงนัน้ ทีจ่ริงอํานาจหลกัก็คือกฎหมาย 

เปนหลกั สวนตรวจสอบอํานาจนี่เปนอํานาจทางบรหิาร อํานาจทางอืน่มากกวา ทนีี้กเ็พื่อใหตรากฎหมาย 

เพื่อใหการใชอํานาจนิติบัญญัติเปนไปดวยความรอบคอบ ไดไหม ลองชวยกันด ูเพือ่ใหการใชอํานาจ 

นิติบัญญัติเปนไปดวยความรอบคอบ จึงจําเปนตองใหมีสองสภา เดมิทีสภาเดียว จริง ๆ ก็คือสภาพี่เลีย้ง 

เจตนารมณนะครับ  

  ประธาน  :  ขออภัยทานวัชรินทร ผานแลวใชไหมครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  พยายามแตงคําอยูวาจะเหน็ดวยไหม คือจริง ๆ แลว 

Content ของอันนี้เปนอํานาจนิติบัญญัติ ทีนี้ปญหาวาเจตนารมณเพือ่ที่จะใหเกิดความรอบคอบในการใช

อํานาจนิติบัญญัติ จึงจําเปนตองมีสองสภา จงึใชระบบสองสภา ลองฟงดู เมื่อสักครูนี้ฟงทานประโภชฌวา

อยางไร รอบคอบยิ่งขึ้น ผมกย็ังคลาย ๆ ไปดาเขาหรือเปลาวาเขาไมรอบคอบ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ผานไปกอนคะ เอาสีแดงเมื่อสักครูนี้อยางเดียวคือจริง ๆ แลว 

  ประธาน  :  เอาสีแดงอยางเดียวครับ อันอืน่ตัดออกหมด ยอหนาที่ ๒ กับ ๓ ตัดออกไป 

เพราะวาเดีย๋วจะตองมีเร่ืองอํานาจหนาทีอ่ยูตางหากแลว ทีนีห้มายเหตุก็คงเดิมตามรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ 

แลวป ๒๔๘๙ เปนครั้งแรก จําเปนไหมครบั เดิมเปนสภาเดียวแลวเปนสองสภาตลอด มีแตงตั้ง มีอะไรอยู

เทานัน้เองครบั  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๒/๕ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

   

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  สภาพี่เลี้ยงใชไหม เขาเรียกสมยัโนน  

  ประธาน  :  ตกลงป ๒๔๘๙ เปนครั้งแรกทีม่ีสองสภา ตอไปครับ มาตรา ๘๙ ครับ 

 

 

 

                   - ๑๓/๑ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๑๓/๑ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางสาวณัฎฐินี  พัดฉววีรรณ  :   

 เจตนารมณ 

 เพื่อกาํหนดบคุคลที่จะทาํหนาที่ประธานรฐัสภา กาํหนดประธานสภาผูแทนราษฎร 

เปนประธานรฐัสภาและประธานวุฒิสภาเปนรองประธานรัฐสภา เพื่อใหมีผูควบคุมการดําเนนิกิจการ 

ของรัฐสภาใหเปนไปตามอาํนาจหนาที่ที่รัฐธรรมนูญบญัญัติไวและเปนไปตามขอบังคับ ทั้งนี้ การปฏิบัติ 

หนาที่ของประธานรัฐสภาและผูทําหนาที่แทนประธานรัฐสภาตองกระทาํดวยความเปนกลาง 

 ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา เพราะสภาผูแทนราษฎรเปนผูแทนของ 

ปวงชนและมบีทบาทสําคญัในการบริหารราชการแผนดิน และสภาผูแทนราษฎรมีอํานาจในการควบคุม 

ฝายบริหารมากกวาวุฒิสภา 

 หมายเหต ุ

๑. คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

๒. หลักการดังกลาวมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 

๒๕๑๗ เปนครั้งแรก 

 ประธาน  :  ประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา สวนใหญเขาจะใหประธาน 

วุฒิสภาเปนประธานรัฐสภา ทนีี้มีชวงหลัง ๆ เทานัน้ที่ยุต ิ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ชวงป ๒๕๓๕ ที่เรียกรองมากตอน รสช. ตอนป ๒๕๓๕ 

เรียกรองเปน ๑ ใน ๔ ขอเลย แกกฎหมาย แกรัฐธรรมนญู  ๑. เรียกรองใหนายกรัฐมนตรีมาจากเลอืกตั้ง 

๒. ก็คือใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานรัฐสภา เพราะตอนนั้นประธานวฒุิสภาคือดอกเตอรอุกฤษ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ในสวนอยางวรรคทาย การใหประธานเปนประธานรัฐสภา 

เพราะสภาผูแทนราษฎรเปนผูแทนของปวงชน และมบีทบาทสาํคัญในการบริหารราชการแผนดิน 

มีบทบาทสาํคัญในการควบคุมการบริหารมากกวา ควบคุมการบริหารราชการแผนดนิ และสภา

ผูแทนราษฎรมีอํานาจในการควบคุมฝายบริหาร จริง ๆ แลวมันก็ไมไดมากกวาวุฒิสภาเทาไร  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็มากจากประชาชน  

 ประธาน  :  ใครมากกวาครบั  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  สส. มากกวา สส. อภิปรายไมไววางใจได สว. แคอภิปราย 

ทั่วไป 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  แลว สว. ถอดถอน ตอนนีถ้อดถอนไดหรือยัง ยังไดอยูใชไหม 

 ประธาน  :  ที่เสนอคือมีอํานาจถอดถอน 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๑๓/๒ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ถอดถอนกน็ากลัวจะได ลองถอดถอนตูมเขาไปสิ เสร็จเลย 

นายกรัฐมนตรีถูกคอขาดสะบั้น ๑๒๐ เสียง ไมถงึดวย ๓ ใน ๕  

 ประธาน  :  ตรงนีท้ี่มีขอสังเกต แตวาดูเหมือนวาจะมีปญหาบรรทัดแรกดวย 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ผมคิดวาเพื่อกําหนดบทบาท กําหนดอํานาจหนาที ่

ของประธานรัฐสภาใหชัดเจนหรืออะไร จริง ๆ ทั้งหมดมนัเปนกําหนดอํานาจหนาทีข่องประธานรัฐสภา 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  กําหนดเพื่อเปนเกณฑในการกําหนดหนาที่และบทบาท 

อันสําคัญยิง่ของประมุขฝายนิติบัญญัติ และเพื่อใหการกระทาํซึ่งการบริหารดังกลาวนัน้มีประสิทธิภาพ 

สูงสุด จึงไดออกมาเปนมาตรานี้  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  พิมพไมทนั กรุณาพูดใหมใหเหมือนเดิม  

 ประธาน  :  มีคําวา ประมุขของฝายนิติบญัญัติ  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  สัญลักษณของอํานาจนิติบัญญัติคืออะไร คนนี้เปน 

Key man ของอํานาจนี้  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง เรียงสิง่ทีพ่ึงกระทาํ หัวใจหลัก 

คือจะตองเปนกลาง จะตองอะไรทั้งหมดพวกนีก้็เพื่อที่จะใหความเปนประมุขไดมีประสิทธิภาพสูงสดุในการ 

ทําหนาที่ของการเปนประมขุฝายนิติบัญญัติถูกไหมครับ ที่ไลมาวาจะตองมีประธาน ใครเปนประธานบาง 

จะตองวางตวัเปนกลาง แคบรรทัดตรงนี้แลวก็จบไปเลย เพราะที่เหลือใหไปอานในมาตราเอาเอง เพือ่เปน 

เกณฑในการกําหนดอํานาจหนาที่ของประธาน 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ของประมุขเลย ประมุขฝายนิติบญัญัติ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  หนาที่อันสําคญัยิ่งของประมุขฝายนิติบญัญัติ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อยางนัน้ก็ได  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  การกําหนดอํานาจหนาที่อันสําคัญยิ่งของประมุขฝาย 

นิติบัญญัติ และเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ดงักลาวมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เปนกลาง 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เปนกลางคือประสิทธิภาพสูงสุดตองเปนกลาง เพราะฉะนัน้ 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เกิดเขาบอกวาเขาสงูสุดเขาเขาขางรัฐบาลแลวเขาสูงสดุ 

ใส และเปนกลาง หนอยไดไหม  

 ประธาน  :  ผมมีคําถามครับ คําวา ประมขุ ฝายนิติบัญญัติจะมีคนตดิใจไหมครับ 

คงไมรวมกับประมุขแหงรัฐนะครับ คือคําวา ประมุข หรือวา หวัหนา หรือวา ผูดาํรงตําแหนงสูงสุดของ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๑๓/๓ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ฝายนิติบัญญตัิ จะดีกวาไหม ระหวางคําวา ประมุข กับ ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของฝายนิติบัญญัติ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ประมุขนี่คนเขาเรียกกัน แตวาจริง ๆ ภาษาทาง 

ราชการไมม ี

 ประธาน  :  ทานวัชรินทรครับ ในฝายตุลาการใชคําวา ประมุข ไหมครบั  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คนอื่นเรียก แตจริง ๆ เราไมเรียกกนั ก็เรียกประธาน 

ศาลฎีกา แตฝายอื่นเขาก็เรียกวาเปนประมขุฝายตุลาการ ฝายนิติบัญญัติ เขาก็เปนคํายกยองกนั 

 ประธาน  :  ใชไหมครับ สมัยเรียนมัธยมใชกัน ประธานฝายนิติบัญญัตพิอเขาใจนะครับ 

โอ.เค. ครับ  

 นางสาวกุลวด ี วฒุิกุล  :  มาตรา ๙๐  

 เจตนารมณ 

 เพื่อกาํหนดอํานาจในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ 

กําหนดใหการตราพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญและพระราชบญัญัติเปนอํานาจของรัฐสภา  

อันเปนการใหอํานาจแกตัวแทนของประชาชนในการตรากฎหมายดังกลาวมาใชบังคบักับประชาชน 

และเปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจทีม่ีหลักวาอาํนาจในการตรากฎหมายเปนของฝายนิติบญัญัติ 

นอกจากนี้รางกฎหมายดังกลาวจะใชบงัคบัเปนกฎหมายได ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 หมายเหต ุ

๑. คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  

๒. หลักการดังกลาวมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พทุธศักราช 

๒๔๗๕ เปนครั้งแรก 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาตครับ มาตรานี้นาจะหมายถึงขัน้ตอนการไดมา 

ซึ่งรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ หรือเปนขั้นตอนที่ไดมาซึ่งกฎหมาย 

พรบ. แลวแตจะเขียน 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  นอกจากขัน้ตอนก็คงเปนอํานาจดวยวา รัฐสภาก็คือตัวแทน 

ประชาชนเทานั้นที่เปนคนออกกฎหมายในระดับนี้ได  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  อยางมาตรา ๙๐ คือข้ันตอน ชัดเจนมาเลย ความเปนขั้นตอน 

๑. ตองยนิยอมกอน ตองโปรดเกลาฯ กอน แลวตองประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เปนขั้นตอน ๑ ๒ ๓ 

ชัดเจน แลวกจ็บเลย ไมตองไปเขียนอะไรมากเลย ผมวาหมวดพวกนีจ้ะงาย จะไปเร็ว ถาเรายึดวาเราเลา 

ใหฟงวานี่คืออะไรนะแลวก็จบ เพราะทัง้หมดมันมีอยูในมาตราหมดแลว 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๑๓/๔ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ใสอํานาจหนอยไมไดหรือ อํานาจของตวัแทนประชาชน 

เทานัน้ตองรัฐสภาเปนคนออก แลวกย็ินยอมเทานัน้ ตัวกฎหมายนี ่แตวาขั้นตอนกค็ือทานก็วาไป  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เพื่อกาํหนดไวซึ่งอํานาจนิตบิัญญัติ และข้ันตอนการไดมา 

ในการตราพระราชบัญญัติ 

 นางสาวณัฎฐินี  พัดฉววีรรณ  :  ขอประทานโทษนะคะ คือพอดีวาเรื่องการตรา 

พระราชบัญญตัิ เร่ืองขั้นตอนมันจะอยูในสวนที่ ๗ มาตรา ๑๔๒ มนัจะเปนสวนเรื่องการตราพระราชบัญญัติ 

เลย มนัจะกลายเปนรายละเอียดขั้นตอนของการไดมาซึง่รางพระราชบัญญัติ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  หมวดของการตรากฎหมายหรือเปลา คือกฎหมาย 

จะมีผลใชบังคบัไดตอเมื่อตองเปนไปตามนี ้ก็คือตองผานสภา แลวกท็รงลงพระปรมาภิไธย ก็คือความ 

สมบูรณในการออกกฎหมาย คือหมายความวากฎหมายจะเปนกฎหมายไดตอเมื่อตองผานมาตรานี ้

ก็คือ ๑. ตองไดรับความยนิยอม  ๒. ทรงลงพระปรมาภิไธย 

 

 

          - ๑๔/๑ 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๔/๑ 

วันจนัทรที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  จะมีประเด็นตอนถงึพระราชกาํหนด เพราะวาเขามักจะพูดอยูเสมอวา 

พระราชกาํหนดมีขอบเขตกวางขวางเพียงใด จริง ๆ แลวอํานาจนิติบัญญัติโดยแทเปนของรัฐสภา ไมใช

อํานาจของฝายบริหาร อํานาจในการออกกฎหมายระดบัพระราชกาํหนดจะเปนขอยกเวน เพราะฉะนัน้ 

ในขางลางถาตัดออกไปจะมีขอความหนึง่ทีน่าเสยีดายก็คือ หลกัการแบงแยกอํานาจที่มหีลักวาอาํนาจ 

ในการตรากฎหมายเปนของฝายนิติบัญญตัิ ประเด็นเดียวกับที่อาจารยรัชฎาภรณไดเสนอตอนแรก  

จะมีสวนนี้อยูในยอหนาที ่๒ ไมทราบวาจะคงขอความตรงนี้ใหไวไดหรือไมครับ คงไวแคประโยคเดียว  

แลวหลังจากนีเ้ขาจะมพีูดถึงเรื่องพระราชบญัญัติ แลวก็พดูถึงเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

ซึ่งเปนหมวดหนึ่งตางหาก และวิธีการตรากฎหมายตาง ๆ จะมีรายละเอียดที่อยูในหมวด ๗ มาตรา ๑๔๒ 

เปนตนไป ก็จะตามมาอีกมาก ทนีี้ในสวนนี้เขาใจวาเขาจะเอาไวใชดูเวลาที่ดูวามีอํานาจในการออก 

พระราชกาํหนดไดหรือไม แตที่จริงในสวนของพระราชกาํหนดก็เขาใจวาคงมีการเขยีนอยูเหมือนกัน  

ในเรื่องของมาตราที่เกีย่วกับพระราชกาํหนด เพราะจะมกีารพูดกนัอยูเสมอมาวา ฝายบริหารไมควรมี

อํานาจกวางขวางมากเกนิไปในการออกพระราชกาํหนด ตรงนี้ยอหนาที ่๒ ขอเฉพาะสวนทีว่า อํานาจ 

ในการตรากฎหมายเปนของฝายนิติบัญญตัิ ใชไหมครับ เปนไปตามหลกัการแบงแยกอํานาจ เพราะวา 

มีความชอบธรรม เพราะวาไดมาจากประชาชน 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  จะอยูในมาตรา ๓ ทีว่า การใชอํานาจโดยฝายนัน้ฝายนี ้ 

  นางโสมสุดา ลียะวณิช  :  เปนไปตามหลกัการวา อํานาจในการตรากฎหมายเปนของฝาย

นิติบัญญัติ 

  ประธาน  :  เปนไปตามหลักการวา ไปปรับถอยคําไดไหมครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ที่จริงของเดมินี่นะคะ ในหนา ๓ บอกวา เปนไปตามหลกัการ

แบงแยงอํานาจที่มหีลักวา อํานาจในการตรากฎหมายเปนของฝายนิตบิัญญัติ แตที่จริงไมตองไปบอกวา 

ที่มีหลกัวาก็ได เปนไปตามหลักการแบงแยกอํานาจที่การตรากฎหมายเปนอาํนาจของฝายนิติบัญญัติ  

อะไรอยางนี้คะ  

  ประธาน  :  เปนไปตามหลักการแบงแยกอาํนาจทีว่าอาํนาจในการตรากฎหมายเปนของ

ฝายนิติบัญญตัิ ไดไหมครับ ขอเติมเพียงเทานี้ไดไหมครับ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมตองมี วา ไดไหม 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มาตรา ๓ ถอยคาํมันไม Cover 

  ประธาน  :  มาตรา ๓ เร่ืองอํานาจอธิปไตยครับ ไมเปนไรครับเอาเฉพาะตรงนี้ก็ได  

นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถอยคําคลาย ๆ กัน  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๔/๒ 

วันจนัทรที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

ประธาน  :  คือไมรูวาจําเปนตองเติมเขาไปเปนยอหนาเดียวกนั หรือวาขึ้นเปนยอหนาใหม  

อันไหนดกีวากันไมทราบนะครับ จะใหเปนตัวเล็ก แลวไปยอหนาที่ ๒ ก็ไดนะครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ใชคําเชื่อม ทัง้นี ้หรืออะไรก็ได ทั้งนีเ้ปนไปตามหลกัการ

แบงแยง 

  ประธาน  :  ทั้งนี ้ตัวเล็กไดไหมครับ ไมตองเปนตวัเขมไดไหมครับ ถาจะอยูในยอหนา

เดียวกนั ไมตองเขมทัง้หมดก็ไดใชไหมครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมไดครับ 

  ประธาน  :  เราไมยอมหรือครับ โอ.เค. ครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  อยางนี้ดีแลว และถอยคําก็สละสลวยดีแลวคะ  

  ประธาน  :  ผานนะครับ แลว พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนครั้งแรก ยนืยนันะครับ ซึ่งมีสภาเดยีว 

ไมเปนไรนะครบั 

  นางสาวกุลวด ี วฒุิกุล  :  มาตรา ๙๑ 

  เจตนารมณ  เพื่อใหเกิดความชัดเจนแนนอนในกรณทีี่มขีอสงสัยเกี่ยวกับการสิน้สุดสมาชิก

ภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภา  

  ในกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาตามจํานวนที่กาํหนดเขาชื่อรองตอ

ประธานแหงสภาที่ตนเปนสมาชิกวา สมาชิกภาพของสมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานัน้สิ้นสุดลง หรือใน

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเหน็วาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาคนใด

คนหนึ่งมเีหตส้ิุนสุดลง โดยไดสงเรื่องไปยังประธานแหงสภาที่ผูนัน้เปนสมาชกิแลว  

  เมื่อประธานแหงสภาไดรับคํารองหรือไดรับเร่ืองดังกลาว มหีนาที่ตองสงคํารองหรือเร่ืองนั้น

ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวนิิจฉัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูนั้นส้ินสุดลงแลวหรือไม ทัง้นี้เพื่อใหเกิด 

ความชัดเจนแนนอนถงึจํานวนสมาชิกภาพที่มีอยูของแตละสภา ในการพิจารณาวาการกระทําใดถือเปน 

การลาออก อันเปนผลใหสมาชิกภาพสิน้สุดลงนัน้ ใหถอืเอาเจตนายิง่กวาถอยคํา และตองประมวล

พฤติกรรมทัง้ปวงเพื่อประกอบการพิจารณา  

  หมายเหต ุ  

๑. คงเดิมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แตเพิม่ความ 

ในวรรคสาม เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถสงเรื่องใหประธานสภา เพื่อเสนอตอศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยเกี่ยวกบัสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาไดดวย  

  ๒. หลักการดังกลาวมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๔๙๒ 

เปนครั้งแรก  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๔/๓ 

วันจนัทรที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  เชญิทานประโภชฌครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบคุณครับ ในสวนนี้เจตนารมณตรง Heading ผมอยากจะ

เสนอวา เพื่อใหเปนหลักเกณฑในการหาขอยุติกรณีที่สมาชิกรัฐสภาทานใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสิ้นสุด

สมาชิกภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภาครับ  

  ประธาน  :  จดทันไหมครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เพื่อใหมหีลักเกณฑในการหาขอยุติ กรณทีี่สมาชิกรัฐสภา 

ทานใดมีขอสงสัย ก็ตอไปไดเลยครับ  

  ประธาน  :  เพื่อใหเปนหลักเกณฑในการหาขอยุติ กรณทีี่สมาชิกรัฐสภาทานใดมีขอสงสัย

เกี่ยวกับการสิ้นสุดของสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒิสภา 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  แต Heading นี้ก็ยงัไมครอบคลุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

นะครับ ในวรรคทายของมาตรา ๙๑ จะมีเร่ืองของคณะกรรมการการเลือกตั้งทีว่ินิจฉัยออกมา แลวก็ยงั

จะตองสงไปทีศ่าลรัฐธรรมนญูตีความอีกอยูดีครับ อันนีก้จ็ะตองเพิม่เร่ืองของคณะกรรมการการเลอืกตั้ง

ดวย สมาชิกรัฐสภาหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดไหมครับ  

  ประธาน  :  ก็เปนหลกัเกณฑในการหาขอยตุิ กรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดไดไหมครับ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ตัดทิ้งไปเลย ใครสงสัยไมตองสนใจ  

  ประธาน  :  ไมตองใครสงสัยครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ดีครับ 

  ประธาน  :  ผมทวนนะครับ เจตนารมณนะครับ เพื่อใหเปนหลกัเกณฑในการหาขอยตุิ 

กรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชกิภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวฒุิสภา ผมมี 

ขอสงสัยขอความในยอหนาที่ ๓ จะตัดออกหมดเลยหรือครับ คือยอหนาที ่๓ สงสัยวามาจากไหน ที่วา 

การลาออกใหถือเจตนายิ่งกวาถอยคํา ไมรูวามาไดอยางไรครับ 

  นางสาวณัฎฐินี  พัดฉววีรรณ  :  อันนีน้องเขาฝากมาคะ นองเขาฟงการอภิปรายและเขา 

มีปญหาในกรณีของคุณทักษิณ คือในเรื่องการลาออกของนายกรัฐมนตรีคะ คืออยางไรถึงเปนการลาออก

อยางของนายกทักษิณคะ กค็ือเขาบอกเขาลาพัก แตก็คอืไมมาทาํงาน อยางไรถึงเปนลาออกอยางนี้คะ  

ก็เลยมาเขียนไวในมาตรานี ้

  ประธาน  :  เปนขอสงสัยสวนตัวหรือวาเปนการอภิปรายที่ปรากฏในรายงานการประชุม 

  นางสาวณัฎฐินี  พัดฉววีรรณ  :  อภิปรายใน สสร. นี่คะ อาจารยจรัญเปนคนพูด 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มันเปนกรณีพิเศษแคนั้น ผมวาคงไมเกิดขึ้นบอย ๆ 

หรอกครับ กรณีคุณทักษิณ ก็คอืเขาบอกเขาลาพกัรอน ลาออก ลาอะไรนี่ ชวงกอนที่จะเลือกตัง้หรือเปลา 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                    ประภาลักษณ ๑๔/๔ 

วันจนัทรที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  กอนจะยุบสภา 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ยุบแลว 

  ประธาน  :  สมัยเปนรัฐบาลรักษาการครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ที่วาไมเขาไปทํางานเลย ใหใครรักษาการ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานรองนายกชิดชัย แลวทานบอกทานพักรอน 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือมันก็เปนผลราย 

  ประธาน  :  อันนัน้ตําแหนงนายก นี่เรากําลังพูดถงึการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎหรือ

สมาชิกวุฒิสภา  

  นางสาวณัฎฐินี  พัดฉววีรรณ  :  พอไปหมวดนายก ก็จะบอกวาใหใชมาตรานี้คะ พอไป

หมวดนายก เขาบอกวาการสิ้นสุดสมาชกิภาพของนายกใหใชมาตรานี้  

  ประธาน  :  แลวทาํไมไมไปใสในมาตราโนน 

  นางสาวณัฎฐินี  พัดฉววีรรณ  :  ถาอยางนั้นเอาไปใสทีโ่นนก็ไดคะ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  นี่ไมใช Impeachment ใชไหม มาตรา ๙๑ นี ่มนัมี 

Impeachment มาตราไหน ที่ถอดถอน อยูอํานาจวฒุิสภาใชไหม อันนี้วนิิจฉัย 

  ประธาน  :  จบมาตรานีเ้ดี๋ยวมีเร่ืองหารือ ก็คือเร่ืองทีว่าจะทาํงานกันในวนัเสาร อาทติย 

อยางไรหรือไม แตวามาตรานี้ตกลงวาอยางไรครับ ถึงโยนไปมาตราโนนก็ยงัไมไดยุตินะครับวา เจตนา 

ยิ่งกวาถอยคําอะไรนี่จะตรงไมตรงอยางไร เดี๋ยวไปพิจารณาในมาตรานั้นนะครับ แตวาตรงนี้โยนออก 

ไปกอน เขาใจวาแคเรารางตอนตัวดํานี่นาจะเพยีงพอแลวใชไหมครับ อันอื่นเอาขีดเสนขามวรรคสอง  

เชิญทานวชัรินทรครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  วรรคสองไมเอาใชไหมครับ 

 

   

                   - ๑๕/๑ 

 

   

 

   

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๑๕/๑ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ผมโนตไวตรงนีว้าอาจจะมีโยงไปมาตราเรื่องการสิน้สุดของการลาออก 

ของนายก มาตราอะไรก็ไมรู มีมาตราไหมครับ เดี๋ยวจะไดมารคไว ทนีีต้รงนี้วนันีเ้ราจะยุติไวตรงที ่

มาตรา ๙๑ กอน แตมีเร่ืองหารือ ผลการหารือเปนอยางนี้ครับ คือดูแลวถาจะไปในแงของกรอบ 

งบประมาณจะตองเปนเรื่องการไปดูงาน แตปญหาก็คือวามีความเหมาะสมหรือไม เมือ่สักครูไดฟง 

นอกรอบวาเปนการดงูานทีก่องทพัภาคที ่๓ และดูเร่ืองอาํนาจหนาที่ของกรรมาธกิาร ดูเหมือนวา 

ตองหารือกนัวาถาเราจะทํางานเสาร อาทิตย หลกัการเราเห็นรวมกนั ทนีี้จะทําอยางไร ถาทานไป 

ตางจังหวัด เหตุในการไป ไมอยางนัน้เราไปเราตองเสียสละอยางมาก คือไดแคเบี้ยประชุมรอบละ  

๕๐๐ บาท เราก็ไมพอคาใชจาย มีคาเดนิทาง ถาจะไปตองเปนเรื่องดงูาน แตเร่ืองดงูานดูจะเหมาะสม 

หรือไมก็ยังมีปญหาอยู เพราะวาเดีย๋วคนจบัจองวาชุดนี้ไปทําอะไร หรืออาจจะมีอะไรตามมาได 

เพราะฉะนัน้เอาเนื้อ ๆ เลยไดไหมวา ถาเราจะตองทํางานเสาร อาทิตย มนัมีอยูแค ๒ ชวงเทานั้นเอง 

ตองดูเร่ืองความสะดวก เวลาวางของทานอนกุรรมาธิการประกอบดวย ระหวาง ๑๔ – ๑๕ ซึ่งทราบแลววา 

มีอาจารยรัชฎาภรณทานไมวาง ๑ ทาน หรือ ๒๑ – ๒๒ ทานก็อยูที่เชยีงใหม คือถาจะอยูจะอยูแถว ๆ นี ้

อาจจะเปนทีม่หาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือวาที่รัฐสภา ทีส่ภานี่ก็ขอประชุมไดถาเปนวันเสาร วนัอาทิตย 

รถก็เขาได ไมทราบวาความสะดวกของอนกุรรมาธิการจะสะดวกชวงไหนมากกวากนั ๑๔ – ๑๕ หรือวา 

๒๑ – ๒๒ จะขออนุญาตถามหลาย ๆ ทาน ขอถามทานประโภชฌกอนไดไหมครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมไดหมด 

 นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ๑๔ – ๑๕ ไดคะ ๒๒ ไปตางประเทศ 

 ประธาน  :  ๒๒ ทานโสมสุดาไปตางประเทศ   

 นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ๒๑ ได แต ๒๒ ไปตางประเทศ 

 ประธาน  :  ทานวัชรินทรไดไหมครับ เปนวันเสาร อาทิตยครับ  เราไมไดจองทีพ่ักเลย 

ใชไหมครับที่อยุธยา เราไมไดคิดจะไปพัก ไมไดจองไมไดอะไรทั้งสิ้น แลวถาประชุมที่รัฐสภาจะสะดวก 

ไหมครับ เพราะมีเร่ืองกนิขาว มีเร่ืองอะไรอีก แลวไมรูวามีม็อบหรือเปลา มาม็อบมาลอมหรือเปลา ผมขอ

อนุญาตถามตอตกลงทานวชัรินทรทานสะดวกไหมครับ๑๔ – ๑๕ หรือ ๒๑ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไดครับ 

 ประธาน  :  ผมขออนุญาตแจงของผม เดี๋ยวผมจะพยายามไปขยับ ดูเหมือนวา ๑๔ 

จะวางเยอะมากกวา ๒๑ – ๒๒  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  จะยากตรงที่วาสัดสวนกับแบงเขตคิดยาก คือตอง 

พยายามเอาออกมาใหชัดเจน มนัมยีากตรงนัน้นิดเดยีว  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  มอบหมายใหทานประโภชฌไปรางมา งาย ๆ กรอบ ๒ นี ่ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           วีณา ๑๕/๒ 

วันจนัทรที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางโสมสุดา  ลียะวณิช  :  ทานประธานคะ เมื่อสักครูคุยกับคุณภิรมยบอกวาเราจะม ี

ประชุมวนัพุธบาย วันที ่๑๑ แลวก็ ๑๔ – ๑๕ สมมุติมีเสาร อาทิตยใชไหมคะ และอาทิตยหนากจ็ะม ี

๑๖  ๑๘  ๒๐ อีก แลวก็จบเลย ถาไมจบก ็๒๑ อีกวนัหนึง่  

 ประธาน  :  ตกลง ๑๔ – ๑๕ เชา บาย อยางนัน้ใชไหมครับ ผมจะไดไปเล่ือน ๑๔ ของผม 

ผมเลื่อนได ผมก็ไปนัดนกัศกึษา คือผมสอนเสารบาย ผมก็เปนสอนถึงค่ําไปเลยสาํหรับวนัที่ ๒๑  

ทวนอีกครั้งหนึ่งครับ วันเสาร วันอาทิตย เร่ิม ๑๐.๐๐ นาฬิกา แลวก็ถงึ ๑๗.๐๐ นาฬิกา ทนีี้เวลาเชิญ 

ประชุมจะตองเชิญเปนวา ตามเกณฑเราประชุมสัปดาหหนึง่ไดกี่คร้ังครับ 

 นางภิรมย  เจริญรุง  :  สัปดาหหนึง่เขาไมไดกําหนดวากีค่ร้ัง แตวาตอวันตองไมเกิน 

๒ คณะ  

 ประธาน  :  เหมือนกับวาสัปดาหหนึง่ประชมุไดแคไมเกิน ๖ คือสัปดาหหนึ่งประชุมได 

ไมเกิน ๖ วนั ก็คงไมเกนิ ถาอยางนัน้เฉพาะเสาร อาทิตยนี้ ๑๐.๐๐ นาฬิกา แลวก็ตองเลิกประมาณ 

๑๗.๐๐ นาฬกิา มีพักเทีย่ง มีขาวกนิ  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  จริง ๆ นะครับ ทานประธาน ถาเราสามารถอยูกันได 

อยางเสาร อาทิตยนีเ่ราก็เลนไปเรื่อย ๆ เราเครียดเราก็เฮฮากนั พักกนั ๑๕ นาท ีหวัเราะกนัไป เดี๋ยวก็ลุย 

กันตอ เราไปดิ่งของเราไปเรือ่ย ๆ ๓ ทุม ๔ ทุม สบาย ๆ นิ่ม ๆ เสร็จแลวเราจะสบายในบั่นปลายชวีติ 

พอบั่นปลายชวีิตเราจะสบาย 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ :  ทานประโภชฌพูดอยางนีถ้กูมากเลย  

 ประธาน  :  ขอบพระคุณครับ ผมขอปดประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๓๕ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 


